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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 

กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ครั้งที่ 3/2563  

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. 
ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

 
 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
จังนครราชสีมา 
๑. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประธาน) 
2. นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎ   ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

(รองประธาน) /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา  
3. นางกรคณา ลืออดุลย์    แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (กรรมการและเลขานุการ) 
4. นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา   หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
5. นายเชิดชัยชนะ ยุทธกล้า   แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
6. นายศารุมภ์  โหม่งสูงเนิน   พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
7. นางรินทร์รัตน์ดา ซึ้งสัมปทาน   แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
8. นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
9. นางสาวสุภาวดี  รัตนโสต   แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 
10. นางสาวปราณี วงศ์บุตร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 

11. นางสาวอิสริยา  เคียงวิมลรัตน์  แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 

 
จังหวัดชัยภูมิ 
12. นายนิรุตต์ ซ้อนจันดี    แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดชัยภูมิ 
13. นายประสงค์ เริงชัยภูมิ   แทน เกษตรจังหวัดชัยภูมิ 
14. นางศศิพิมล มงคล    แทน พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ 
15. นางกุสุมา ไชยพร    อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 
16. นางสาวนวพรรษ  สกุลอนันท์   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
17. นายวรเวตน์ ชัยวิเศษ    แทน ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ 
 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
18. นายสิงหชัย  ผ่องบุรุษ   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (รองประธาน) 
19. นายวินัย  ปรากฏมาก แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
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20. นางสาวสุพัตรา เนื้อไม้หอม   แทน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 
21. นางสาวอัฉรา วรรณโวหาร   พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ 
22. นางธารารัตน์ ทรงโท    อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
23. นางวันเพ็ญ  ศรีศิริโชคชัย   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
24. นายบดินทร์  เรืองสุขศรีวงศ์   ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
จังหวัดสุรินทร์ 
25. นายอดิเทพ  กมลเวชช์   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (รองประธาน) 
26. นายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา   ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
      (รองประธาน) 
27. นายวีระพงษ์  สว่างสิริทิพย์   แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
28. นายสังวาล ผดาวัลย์    แทน พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ 
29. นางอิสราชัย ล าพา     อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 
30. นายเจตจันทร์  ศิริโฉม   แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ 
31. นายอดุลย์ ดีอ้อม    แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ 
32. นายเนติพัฒน์  รู้ยืนยง   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
33. นายเทียนศักดิ์ สัมพันธ์ศิริกุล   แทน ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ 
34. นางยุพา เยินกลม    รองเลขาธิการ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ 
 
รายช่ือคณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (รองประธาน) ติดภารกิจ 
2. ประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย (ท่ีปรึกษา) 
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ท่ีปรึกษา) 
4. ประธานเขตพ้ืนที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่ปรึกษา) 
5. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่ปรึกษา)  
6. ประธานเขตพ้ืนที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขต 5 (กลุ่มจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1)  (รองประธานกรรมการ)  
7. เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 
8. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 
9. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1   
      (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 
10. ดร. ถวลัย์ มานะธัญญา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 
12. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 
13. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 
14. ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 
15. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
16. เกษตรจังหวัดสุรินทร์ 
17. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายทรงฤทธิ์ โพนเงิน    วิทยากร บรรยายพิเศษ “อีสานกับรถไฟความเร็วสูงและ 

การเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียน”อาจารย์พิเศษ  
โครงการอาเซียนศึกษาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. นายกุลพัทธ์ ชูสังข์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

3. นางสาวอสิตา รัตตะมณี   ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
      ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
4. นางสาวจุรีรัตน์  สวุรรณจติร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
5. นางสาวณัฐกฤตา เสยกระโทก   ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 
6. นายสิทธิชัย  พรทิพย์พิทักษ์   ส านักงานพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา 
7. นายเติมศักดิ์ บุญชื่น    ส านักงานสภาเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
8. นายมนตรี จงวิเศษ    บริษัทประชารัฐรักสามัคคี 
9. นายทรงกรต เพ็ชรนอก    ชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา 
10. นางสาวทัชชา ปรีดาวิจิตรกุล   เครือข่าย OTOP จังหวัดนครราชสีมา 
11. นายไพศาล เพียงผดุง   เครือข่าย OTOP จังหวัดนครราชสีมา 
12. นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
13. นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
14. นางสาวณัฐกานต์ วงศ์สถิตพร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
15. นางสาวจิตาภา แสนปลืม้   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
16. นายจิรพงษ์ อยู่ในธรรม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
17. นายอภิณัฐ อนันต์กิตติกุล   พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
18. นางสาวชลธิชา แต้ศิริ    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
19. นางสาวกัณฑิตา  วิโนทัย   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
20. นางสาวสุกัญญา  เศษวงศ์   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
21. นางสาวพชรวรรณ  ถุนาบูลย์   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
22. นายจักรกฤษณ์  เสียงดัง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
23. นายณภัทร  พรายจันทร์   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
24. นางสาวภัทรา ลาภสมบูรณ์ยิ่ง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
25. นางสาวกฤษณา ปะโพทิง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
26. นายศิรายุ อาจลออ    เจ้าหน้าที่ธุรการ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 

27. นายจิรายุ  เล็กกระโทก   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
28. นางสาวสุนารี ค าเหลือ   พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
29. นางสาวรติรส นามประเสริฐ   พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
30. นางรวิภา ไชยสิทธิ ์    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
31. นางสาวปัทมาภร ทองสว่าง   ภาคเอกชน บริษัท TST โคราช จังหวัดนครราชสีมา 
32. นางสาวธนัญญา นราพงษ์    ภาคเอกชน บริษัท TST โคราช จังหวัดนครราชสีมา 
33. นายธฤษณุ ขจรโกวิทย์   ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดนครราชสีมา 
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34. นายณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล   กรรมการ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 
35. นายสุทธิชัย มุงเพิ่ม     ปลัดอ าเภอ/ที่ท าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา 
36. ร.ต.อ.วุฒินันท์ ที่ร้อยศุภเศรษฐี   เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
37. นางสาวสมลักษณ์ สมบัติมี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
      ส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 
38. นายกิตติวัชญ์  ชวนินทวสิุทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 
39. นายเพทาย  ศูนย์จันทร์   ประธานชมรมธนาคารจังหวัดชัยภูมิ ชมรมธนาคารจังหวัดชัยภูมิ 
40. นายนิพนธ์ ดิษฐจร    ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ 
41. นายปิยะราชย์ ตั้งจิตอนันต์   เครือข่าย OTOP จังหวัดชัยภูมิ 
42. นายศิริศักดิ์ เจริญจิต    เครือข่าย OTOP จังหวัดชัยภูมิ 
43. นายชัยยุทธ สุขราษฏร ์   เครือข่าย OTOP จังหวัดชัยภูมิ 
44. นายศานิต ปรากฏมาก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ 
45. นางรัชนี สาระวิถ ี    ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 
46. นางสาวอัจจยารักษ์ ดอนชัย    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
47. นายธนาศักดิ์ หลักเพชร   หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์  
48. นายกิตติเดช เกื้อกิตติวงศ์   ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐสามัคคีบุรีรัมย์ 
49. นายพิสิษฐ์ อดิเรกโชติ   ประธานชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์ 
50. นางสาวผาวรินทร์ จรสับวรพันธ์    ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 
51. นายธนากร บรรจงอักษร     รองประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 
52. นางธัญวลัย  ทัศนสนวิจารณ์   ผู้แทนสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 
53. นางสาวอาภากร สุขแสง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
54. นายสุธีร ์ บุญลอย    หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ส านักงานสภาเกษตรจังหวัดสุรินทร์ 
55. นายอาทร แสงโสมวงศ์   กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัดสุรินทร์ 
56. นางสาวบุญฑิยา พื้นนวล    นักพัฒนาธุรกิจชุมชน บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัดสุรินทร์ 
57. นางเพลินพิศ อนุสรณ์ทรวงทรง  เครือข่าย OTOP จังหวัดสุรินทร์ 
58. นางสาวอรุณี  ชาญหัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
59. นางสาวโชติรส  มีอ านาจ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
60. นางสาวทองค า  รักวงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
61. นางสาวณัฐวรรณ ดีเจรญิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
62. นายธนวัฒน ์ หยิบกระโทก   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหาร 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
63. นางสาวสุภิญญา อิมพิมพ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน                              วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไข  

ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่  
3/2563 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาเป็นประธานในการ
ประชุมครั้งนี้ได้ จึงได้มอบหมาย นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2           เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันพุธที่        

23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดนครราชสีมา  

 
นางกรคณา ลืออดุลย์  - ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสที่         
กรรมการและผู้ช่วย 23 กรกฎาคม 2563 รวม 54 หน้า หากกรรมการท่านใดเห็นว่ามีค าหรือข้อความใด           
เลขานุการ ฯ  ที่คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้ที่ประชุม 

พิจารณา และแจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องต่อไป 
ที่ประชุมมีมติที่ส าคัญ มีดังนี้ 

 

1. รับทราบ การคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่นักท่องเที่ยว ณ ด่านพรมแดนทางบก  
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.3/ว 2285 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563) 
และมีความเห็นเช่นเดียวกับกระทรวงการคลังพิจารณา 

2. เห็นชอบ จังหวัดชัยภูมิการขอจัดตั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ชัยภูมิ โดยเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพ่ือประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ต่อไป และขอให้ผู้เสนอจัดท ารายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐานโครงการมาประกอบการ
พิจารณา (ยังไม่ได้รับ แบบ กรอ.3 จาก จังหวัดชัยภูมิ) 

3. เห็นชอบ จังหวัดบุรีรัมย์การด าเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรทางหลวง
หมายเลข 348 โดยเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพ่ือประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาต่อไป 

4. เห็นชอบ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดบุรีรัมย์บนพื้นที่แห่ง
ใหม่ โดยเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพ่ือประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ต่อไป 
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5. เห็นชอบ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการอาคารบังคับน้ าบ้านท่าม่วง อ าเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพ่ือประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาต่อไป 

6. เห็นชอบ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองที่  อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์ โดยเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพ่ือประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาต่อไป 

7. เห็นชอบ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลักดันให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาล าชีน้อย 
เพ่ือใช้ประโยชน์ ร่วมกัน 2 จังหวัด ทั้งบุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยเสนอต่อกระทรวง 
มหาดไทยเพ่ือประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้องพิจารณาต่อไป 

8. เห็นชอบ จังหวัดบุรีรัมย์ เร่งรัดแผนพัฒนาพ้ืนที่บริ เวณด่านชายแดน          
ช่องสายตะกู อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นประตูการค้าชายแดน
ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์  โดยเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพ่ือประสาน           
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องพิจารณาต่อไป 

9. เห็นชอบ จังหวัดบุรีรัมย์ เร่งรัดพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ ตามเส้นทาง     
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยมีการน าเสนอแนวทางการพัฒนา         
การท่องเที่ยววิถีใหม่ ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้  ของกระทรวง         
การท่องเที่ยวและกีฬา และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม กรอ. ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ 

นางกรคณา ลืออดุลย์  3.1 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กรรมการและผู้ช่วย ตามค าสั่งที่ 20/055/2563  “เรื่อง การแตง่ตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาค 
เลขานุการ ฯ ตะวันออกเฉียงเหนือ” สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 แจ้งว่า 

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2563  – 2565 เพ่ือให้การด าเนินงาน            
ของสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งได้แต่งตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก       
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) จาก นายรัชวุฒิ กฤตสิน 
เป็น นายหัสดิน  สุวัฒนะพงศ์เชฎ 

 
นายหัสดิน  สุวัฒนะพงศ์เชฎ สวัสดีครับกระผม นายหัสดิน  สุวัฒนะพงศ์เชฎ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  
ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 นอกจากนั้น 
กลุ่มจังหวัด ฯ ยั งด ารงต าแหน่ ง รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียง เหนือ                    

อีกหนึ่งต าแหน่ง 
 
ประธาน ยินดีที่ได้ร่วมงานกับท่านครับ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ การแต่งตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) จาก นายรัชวุฒิ     
กฤตสิน เป็น นายหัสดิน  สุวัฒนะพงศ์เชฎ 

 
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ 3.2 ร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ผู้แทน กลุ่มจังหวัด  ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป ี เวลา สถานท่ี 

3/2563 อ. 17 พฤศจิกายน 2563 13.30 – 16.30 น. โรงแรม แคนทารี โคราช 
1/2564 อ. 19 มกราคม 2564 13.30 – 16.30 น.  

ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ 
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 

2/2564 อ. 16 มีนาคม 2564 13.30 – 16.30 น. 
3/2564 อ. 18 พฤษภาคม 2564 13.30 – 16.30 น. 
4/2564 อ. 20 กรกฎาคม 2564 13.30 – 16.30 น. 

 

หมายเหตุ : มติที่ประชุมกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2557 ก าหนดให้จังหวัดจัดประชุม กรอ.จังหวัด อย่างน้อยเดือนละ 1     
ครั้ง 1 ครั้ง กรอ.กลุ่มจังหวัดอย่างน้อย 1 – 2 เดือน/ครั้ง และก าหนดการประชุม
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
ประธาน   ทางฝ่ายเลขาได้ตั้งเป็นร่างไว้ให้ ซึ่งเราจะก าหนดให้ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด

อย่างน้อย 1 ถึง 2 เดือน ต่อครั้ง ให้ท่านร่วมกันพิจารณามีเรื่องอะไรที่เหมาะสม          
ก็สามารถเสนอพิจารณากันในที่ประชุมต่อไป  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ ร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ

แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ 3.3 เรื่อง มาตรการให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
ผู้แทน กลุ่มจังหวัด  จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0230/ว5581 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563) 
 
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งขอให้กระทรวงการคลัง ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์

ปฏิบัติการด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กรณีจั งหวัดสงขลาและจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งขอความอนุ เคราะห์ ให้ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรน่า 2019 
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(โควิด-19) ด้านการเงินและภาษี ซึ่งกระทรวงการคลัง โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ได้แจ้งผลการพิจารณาด าเนินการแล้ว ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานกลุ่มจังหวัดที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงขอส่งข้อมูลให้กลุ่มจังหวัดน าไปใช้
ประโยชน์และแจ้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ทราบด้วย ดังนี้ 

มาตรการเยียวยาเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินและภาษีอากรให้แก่ให้แก่
ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

1. มาตรการเยียวยาที่เป็นตัวเงิน 
1.1 โครงการเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของ
กระทรวงการคลัง (กลุ่มแรงงานอิสระ)  

1.2 โครงการเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 
กระทรวงการคลัง (กลุ่มที่มีรายได้น้อยท่ีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 

2. มาตรการเยียวยาอื่นๆ 
2.1 มาตรการด้านการเงิน 

- ส าหรับประชาชน  
(1) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) มีโครงการสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก
ไวรัสโคโรน่า 2019 เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องชั่วคราวในการด ารงชีวิตให้กับประชาชนที่มี
อาชีพอิสระ ไม่มีรายได้ประจ า หรือตกงาน หรือเกษตรกรที่ไม่มี รายได้ประจ า วงเงิน
สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน 
ไม่ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดช าระเงินต้นและดอกเบี้ย   
6 เดือน 

(2) ธนาคารออมสินมีโครงการสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีรายได้
ประจ าที่ ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องชั่วคราว              
ในการด ารงชีวิตให้กับประชาชนที่มีรายได้ประจ า วงเงินสินเชื้อต่อรายได้ไม่เกิน 
50,0000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือนมีบุคคลค้ าประกัน 
ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี  

- ส าหรับผู้ประกอบการ 
(1) พระราชก าหนดให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรงติดเชื้อโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563 (พระราช
ก าหนด ฯ) โดยให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ที่มีสินเชื่อคงค้างกับสภาบันการเงิน โดยแบ่งการให้ความช่วยเหลือได้ ดังนี้  
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- มาตรการสินเชื่อเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ 
SMEs โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ฯลฯ 

- โครงการชะลอการช าระหนี้ ธปท. ได้อาศัยอ านาจตามมาตรา 15 แห่ง ฯลฯ 
(2) ธนาคารออมสินมีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเ พ่ือช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการ 
- วงเงิน 55,000 บาท  - วงเงิน 10,000 บาท 
- วงเงิน 15,000 บาท  - วงเงิน 70,000 บาท 
(3) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  

2.2 มาตรการด้านภาษี 
- ส าหรับประชาชน 
(1) มาตรการเลื่อนเวลาการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเลื่อน

เวลาการช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา  
(2) มาตรการเพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ 
(3) มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับค่าตอบแทนในการ

เสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
- ส าหรับผู้ประกอบการ 
(1) มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ 
(2) มาตรการภาษีเพ่ือลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของผู้ประกอบการ 
(3) มาตรการส่งเสริมเสถียรภาพของการจ้างงานในสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 
(4) มาตรการเร่งคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ประกอบการภายในประเทศ 
(5) มาตรการเลื่อนเวลาการช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(6) มาตรการเลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ น าส่ง และช าระภาษี 
(7) มาตรการขยายเวลาการช าระภาษีให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

สินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน 
(8) มาตรการขยายเวลาการยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีของ

การประกอบกิจการสถานบริการที่จัดเป็นบริการตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(9) มาตรการยกเว้นอากรขาข้าวของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
(10) มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเจ้าของเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 
(11) มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคเพ่ือแก้ปัญหาโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า (โควิด–19) 
(12) มาตรการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการน าเข้า ยา เวชภัณฑ์ 

เครื่องมือแพทย์ในการรักษา COVID-19 
(13) มาตรการสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน 
(14) กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตจะน าแอลกอฮอล์ท าความ

สะอาดมือ 300,000 ลิตร เพ่ือมอบให้หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข         
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เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณะสุข รวมถึงมอบให้หน่วยงานภาครัฐ    
ที่มคีวามประสงค์น าไปใช้หรือแจกจ่ายให้ประชาชนที่มีความต้องการและมีความจ าเป็น 

(15) กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากรมีมาตรการในการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน และผู้ประกอบการผลิตในประเทศ รวมถึงลดต้นทุนการผลิตใน
ประเทศ  

การยกเว้นการเก็บภาษีโรงเรือนในปี 2563  
การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และให้สามารถ

น าเงินที่บริจาคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านธารน้ าใจจังหวัด
อุตรดิตถ์ มาหักลดหย่อนภาษีได้ 

การเพ่ิมวงเงินช่วยเหลือส าหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิม 200 
– 300 บาทต่อคนต่อเดือนเป็น 500 บาท ต่อคนต่อเดือนทุกราย 

 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด มาตรการเยียวยาเพ่ือให้การช่วยเหลือทาง
การเงินและภาษีอากรให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ ได้รับผลกระทบ ฯ 
(Monetary+Tax.pdf) และการเว้นการเก็บภาษีโรงเรือนในปี 2563 (Property 
Tax.pdf) ได้ที ่Shorturl.at/tADY2 หรือแสกน QR Code ท้ายหนังสือนี้ 

 

ประธาน    มาตรการดังกล่าวทางรัฐบาลได้ก าหนดออกมาแล้วสักระยะหนึ่ง ซึ่งประชาชน 
มองว่ายังเป็นปัญหา เคยมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง และได้สอบถามว่าสิ่งที่ได้
ออกมาตรการมาจะส่งถึงมือผู้ประกอบการอย่างแท้จริง แต่ท้ายที่สุดผลปรากฏว่าส่งถึง
ผู้ประกอบการได้ไม่เต็มที่และได้มีการซักถามและปิดระบบบางอย่างกันไป และนี้เป็น
มาตรการอีกอย่างที่ทางรัฐบาลได้สนับสนุนช่วยเหลือกันต่อไป 
 

นายหัสดิน  สุวัฒนะพงศ์เชฎ ขอสอบถามครับว่าเรื่องการยกเว้นการจ่ายภาษีโรงเรือนในปี พ.ศ. 2563  
ประธานสภาอุตสาหกรรม ปัจจุบันไม่มีการเก็บภาษีโรงเรือนแต่เป็นการเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 
กลุ่มจังหวัด ฯ  
 

ประธาน  ตามข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นการยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินหมายความว่าภาษี
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2563 เป็นภาษีแบบใหม่ที่หลวงบังคับใช้ซึ่งต้อง
ปรับเปลี่ยนหลายแบบท าให้เกิดความไม่เข้าใจในทางปฏิบัติมากกว่า เช่นกรณีที่ภาษี
โรงเรือนของท้องถิ่น ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีก็ต้องชะลอไว้เนื่องจากการจัดเก็บได้มี
ปัญหามาเป็นเวลานานสองสามปีที่แล้ว และการค านวนก็ยังถือว่าเป็นการค านวนที่
ผิดพลาดมาก ๆ จากที่ปีหนึ่งเสียภาษีไม่กี่ร้อยบาทกลายเป็นเสียภาษีหลักหมื่นบาท 
ข้อเท็จจริงการคิดค านวนภาษีส่วนใหญ่แม้แต่เจ้าหน้าที่ ก็น่าจะท าไปอย่างลุ่มๆดอนๆ
ผลกระทบก็คือประชาชน ผู้ที่มีแปลงหรือที่ดินและไม่ได้ท าการเกษตรด้วยว่าท า
ประโยชน์กี่ตารางเมตร ก็ยังต้องมาตีความการจัดเก็บวรรคเก็บได้ไม่เกินเท่าไหร่ซึ่งยังไม่
ค่อยลงตัวผลสุดท้ายจึงเลยระยะเวลาที่ก าหนด จริงๆ แล้วภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็น
การเก็บภาษีแบบเก่า และปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนเป็นภาษีที่ดินอย่างที่ท่านว่า คือภาษี
โรงเรือนก็ยังใช้อยู่ ก็คืออาคารที่เราสร้างมาเพ่ือใช้ประโยชน์ อย่างเช่น โรงแรม บ้านเช่า 
โรงงาน ส่วนภาษีที่ดิน ที่เมื่อก่อนเรารู้ว่าภาษีบ ารุงท้องที่(ภาษีดอกหญ้า) จะทราบจาก
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ประกาศของ อบต.เสีย 3 - 5 บาท /ไร่ แล้วมาเปลี่ยนเป็นภาษีใหม่เป็นภาษีที่ดิน ที่มี
การครอบครองมากกว่าแปลง 2 แปลง ก็จะเกิดปัญหา แต่คิดว่าปีนี้น่าจะลงตัวบ้างแล้ว 
แตย่ังไม่มีความชัดเจนทั้งตัวเจ้าหน้าที่ อบต. ท้องถิ่น ฯ ได้แจ้งให้มาประเมินที่ดิน คนที่มี
พ้ืนที่เยอะอย่างเช่น บริเวณอ าเภอปากช่อง ซึ่งทางท้องถิ่น ได้ใช้ราคากลางในการประเมิน 
จากเคยเสียภาษหีลักร้อยเป็นหลักหมื่น จะต้องหารือกันว่าการเสียภาษีจะต้องศึกษาให้ดี 
ถ้าท่านเห็นใบแจ้งการประเมิน ที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นค านวนมาอาจจะตกใจ เพราะราคาสูง
มาก เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส าหรับปีหน้าต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ มาตรการให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

 
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์  3.4 เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและผู้แทน
ผู้แทน กลุ่มจังหวัด ฯ  เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.3/15262 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563) 
 

กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณา เรื่องการขออนุญาตใช้พ้ืนที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ห้วยทับทัน – ห้วยส าราญ เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอมใหม่ จาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0909.203/17736 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563       
ว่าคณะกรรมการพิจารณาจุดที่เหมาะสมที่จะด าเนินโครงการก่อสร้าง ด่านศุลกากรช่อง
จอมแห่ ง ใหม่ของจั งหวัดสุ ริ นทร์  กรมอุทยานแห่ งชาติสั ตว์ป่ าและพันธุ์ พื ช               
พร้อมเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ไปตรวจสอบพ้ืนที่และ
พิจารณาจุดที่เหมาะสมในการก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอมแห่งใหม่  เมื่อวันที่ 12 
ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาพ้ืนที่ทางเลือก จ านวน 4 แห่ง และมีความเห็นร่วมกันว่า
พ้ืนที่บริเวณติดแนวชายแดนประเทศกัมพูชา เนื้อที่ 60 ไร่ มีความเหมาะสมเป็นอันดับ    
ที่ 1 ในการก่อสร้าง ต่อมากรมศุลกากรแจ้งว่ากรมแผนที่ทหารและกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมายมีความเห็นว่า พ้ืนที่ดังกล่าวยังไม่มี การส ารวจแนวเส้นเขตแดนร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย 
หากมีการด าเนินการอาจมี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ       
สันปันน้ าที่เป็นแนวเขตแดนและเป็นอุปสรรคในการส ารวจและจัดท าหลักเขตในอนาคต     
กรมศุลกากรจึงยืนยันการขอใช้พ้ืนที่เขตรักษาพันธ์  สัตว์ป่าห้วยทับทัน – ห้วยส าราญ 
บริเวณที่ดินสงวนของกรมทางหลวง ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช เห็นว่า 
เป็นพื้นที่ คนละแห่ง ต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาจุดที่เหมาะสมที่จะ
ด าเนินโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอมแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์ จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของพ้ืนที่บริเวณท่ีดินสงวนของกรมทางหลวง ที่กรม 
ศุลกากรยืนยันขอใช้ประโยชน์พื้นที่ก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอมแห่งใหม่ อีกครั้ง ต่อไป 

 

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัดสุรินทร์ ทราบด้วยแล้ว 
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ประธาน   ท างานคนละด้านก็มีเหตุผลคนละอย่าง ฝ่ายอ านวยการก็มีเหตุผลประการหนึ่ง   
ฝ่ายงานบริการก็จะมีเหตุผลอีกประการหนึ่ง ในเรื่องดังกล่าวควรให้กรมศุลกากรหารือ 
เพ่ือจะหาข้อตกลงร่วมกัน ควรจะต้องมีการหารือนอกรอบเพ่ือพิจารณาว่าจะสามารถ
ด าเนินการได้แค่ไหนอย่างไร เชิญจังหวัดสุรินทร์ชี้แจงเพ่ิมเติม 

 
นายวีระพงษ์  สว่างสิริทิพย์ พ้ืนที่ที่ทางคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นพ้ืนที่ที่ติดกับแนวรั้ว ซึ่งปัจจุบัน  
ผู้แทน จังหวัดสุรินทร์  เส้นเขตแดน ยังไม่มีการกั้นเขตที่ชัดเจน โดยจังหวัดสุรินทร์  ด่านศุลกากรได้แจ้ง   

ขอใช้พ้ืนที่จุดหนึ่งซึ่งเป็นพ้ืนที่ของป่าสงวนอยู่ 2 ฟากฝั่งของถนนที่จะเข้าไป รวมพ้ืนที่ 
2 ข้าง ประมาณ 86 ไร่ ซึ่งเราจะขอใช้จุดนี้แทน แต่ทางคณะกรรมการที่มาดูพ้ืนที่จะ
เป็นการร่วมกันในพ้ืนที่ใหม่ ในคราวที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมได้มาประชุม
ติดตาม โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดสุรินทร์ได้เสนอโครงการก่อสร้างด่าน
ศุลกากรใหม่ขอท่านช่วยผลักดัน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ก็ได้รับเรื่องตรงนี้ไป 
ตามที่เราแจ้งความต้องการในพ้ืนที่ไปแล้วด้วยครับ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ซับซ้อน
ของ พ้ืนที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ห้วยทับทัน – ห้วยส าราญ และการที่จะด าเนินการ    
ขอใช้พ้ืนที่ จะต้องขอเพิกถอน เขตรักษาพันธ์ แล้วก็จะต้องไปขออนุญาต กับ กรมอุทยาน 
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และขอกรมทางหลวงด้วย คือเป็นพื้นที่ทับซ้อนกัน           

 
ประธาน   พอเปลี่ยนที่ก็ต้องเริ่มด าเนินการใหม่ คือจะต้องไปขออนุญาตกับเขตรักษาพันธ์

สัตว์ป่าห้วยทับทัน – ห้วยส าราญ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายหากใช้วิธีขยับพ้ืนที่เดิม    
ได้ก็อยากให้ขยับ ครั้งที่ผมอยู่จังหวัดชัยภูมิ เรื่องของเขื่อนล าสะพุง อยู่ในเขตรักษาพันธ์
สัตว์ป่า ยื่นเรื่องไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 พอทราบนายกรัฐมนตรี มาเยือนที่โคราช เราได้
ไปเสนอ และเปลี่ยนที่และขยับออกมาที่ใหม่ เพราะคณะกรรมการต่าง ๆ จากการ
คาดการณใ์นทีมคณะกรรมการจะพิจารณาให้เพิกถอนการเสนอ หากท่านได้เห็นรายชื่อ
คณะกรรมการแต่ละท่านส่วนใหญ่เป็นเป็นนักอนุรักษ์ นี้เป็นประสบการณ์ว่าที่ได้ขอ
สนับสนุนให้สร้างเขื่อนล าสะพุง และคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้ประชุมกันเป็นประจ า 
นานครั้งจะประชุมครั้งหนึ่ง มันก็จะท าให้เสียโอกาส ท าให้เราต้องระมัดระวังในเรื่องของ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อันนี้ก็ฝากเป็นแนวคิดไว้ด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ ผลการพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน 

เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 
 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมนรัตน์ 3.5 เรื่อง ความคืบหน้าของการเสนอขอรับสนับสนุนของคณะกรรมการ 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัด ฯ กรอ.  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2563 

ตามที่กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดท าข้อเสนอของ 
กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
เสนอต่อไปยังกระทรวงมหาดไทย เพ่ือประสานขอรับสนับสนุนไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 10 โครงการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประสานไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีผลความคืบหน้า ดังนี้  
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เรื่องเพื่อพิจารณา การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ/แผนงาน
ส าหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 

ผลความคืบหน้า 

 (1) โครงการขอจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา 
(Special Economic Zones: SEZs)   
(จังหวัดนครราชสีมา) 

เสนอเรื่องไปยังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พิจารณา 
 

(2) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าและท่อส่งน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ า
ห้วยสวายมาเติมท่ีอ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าดิบ
ให้เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปาหล่อเลี้ยงตัวเมืองและเขตเศรษฐกิจ
ส าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ 
(จังหวัดบุรีรัมย์) 

ได้รับการสนับสนุนแล้ว จากการประปาส่วน
ภู มิ ภ าค  มี ก า หนดแล้ ว เ ส ร็ จ เ มื่ อ เ ดื อ น
พฤษภาคม 2563 
 
 

(3) โครงการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองอ าเภอประโคนชัยเพื่อ
สนับสนุนการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู 
(จังหวัดบุรีรัมย์) 

เนื่องจากเป็นเส้นทางใหม่ จึงต้องศึกษาความ
เหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดินให้แล้วเสร็จก่อนเสนอขอรับ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้าง
ต่อไป 

(4) โครงการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองที่อ าเภอนางรองเพ่ือ
สนับสนุนการเดินทางและการขนส่งสินค้าสู่ภาคตะวันออกและ
ท่าเรือแหลมฉบัง 
(จังหวัดบุรีรัมย์) 

กรมทางหลวงรับพิจารณาบรรจุในแผนแม่บท
พัฒนาทางหลวงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 
2569) เนื่องจากเป็นเส้นทางใหม่ จึงต้อง
ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด 
และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แล้วเสร็จก่อนเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการ
ก่อสร้างต่อไป 
 

(5) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลและศูนย์ดูแล
สุขภาพ  
(จังหวัดบุรีรัมย์) 
 

เสนอเรื่องไปยังกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา 
 

(6) โครงการขยายถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 226 
ช่วงล าปลายมาศ –ห้วยแถลง และ ห้วยแถลง – อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.นครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร(จังหวัด
บุรีรัมย์) 

กรมทางหลวงได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2563 
ส าหรับขยายทางเป็น 4 ช่องจารจร ระหว่าง 
กม.35+600 – กม.46+700 
          กม.50+500 – กม.53+510  
          กม.57+100 – กม.61+500  
ระยะทาง 18.510 กิโลเมตร  
และจะมีโครงการขยายทางเป็น 4 ช่องจราจร
ในย่านชุมชน ระหว่าง กม.49+000 – กม.
49+950, กม. 68+120 – กม.69+350 
และระหว่าง กม.73+430 – กม.74+600 
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เรื่องเพื่อพิจารณา การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ/แผนงาน
ส าหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 

ผลความคืบหน้า 

(7) โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดนิทรรศการภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
(จังหวัดบุรีรัมย์) 

เสนอเรื่องไปยังส านักส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พิจารณา 
 

(8) แผนงาน/โครงการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าล าชีน้อย  
(จังหวัดบุรีรัมย์) 

เสนอเรื่องไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิจารณา  
 
 
 

(9) โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจ      
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

 

  - ทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน ท่าตูม – หนองฮู ระหว่าง กม.
0+000 – กม.17+200 และ กม.18+848-กม.36+513  
ระยะทาง 34.865 กม. งบประมาณ 1,220.00 ล้านบาท 
(จังหวัดสุรินทร์) 

เป็น 2 ช่องจราจร ปริมาณจราจร 8,792 
คัน/วัน สัดส่วนรถบรรทุกร้อยละ 16.41 
(สถิติปี 2562) กรมทางหลวงขอรับพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญร่วมโครงการ อ่ืนทั่ ว
ประเทศ หากมีความส าคัญสูงจะเสนอขอตั้ง
งบประมาณเพ่ือก่อสร้างต่อไป 
 

  - ทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ – ล าพังชู ระหว่าง กม.
0+610-กม.30+765 และ กม.39+000-กม.66+231 
ระยะทาง 57.386 กม. งบประมาณ 2,050.00 ล้านบาท 
(จังหวัดสุรินทร์) 

ได้บรรจุในแผนแม่บทพัฒนาทางหลวงระยะ 5 
ปี พ.ศ. 2565 – 2569 โดยจะได้พิจารณา
ความเหมาะสมในการจัดล าดับความส าคัญใน
การเสนอขอรับจัดสรร 
 

  - ทางหลวงหมายเลข  224 ตอน ตาเมียง – หินโคน ระหว่าง กม.
189+040 – กม.225+356  ระยะทาง 36.316 กิโลเมตร 
งบประมาณ 1,270.00 ล้านบาท 
(จังหวัดสุรินทร์) 

เป็น 2 ช่องจราจร มีการขยาย 4 ช่องจราจร
บริ เวณที่ ผ่ านย่ านชุมชน ปริมาณจราจร 
3,579 คัน/วัน สัดส่วนรถบรรทุกร้อยละ 
13.36 (สถิติปี 2562) สภาพผิวทางยัง
สมบูรณ์ สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้ 
กรมทางหลวงของรับไว้พิจารณา ในการเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณงบประมาณในการ
ก่อสร้างขยายเป็น 4 ช่องจราจร บริเวณย่าน
ชุมชนเป็นช่วงๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร
บริเวณชุมชนต่อไป 
 

  -  ทางหลวงหมายเลข 2328 ตอน แยกเข้าช่องจอม - นาต าบล 
ระหว่าง กม.0+000 – กม. 41+982 ระยะทาง 41.982 
กิโลเมตร งบประมาณ 1,470.00 ล้านบาท 
(จังหวัดสุรินทร์) 

เป็น 2 ช่องจราจร มีการขยาย 4 ช่องจราจร
บริ เวณที่ ผ่ านย่ านชุมชน ปริมาณจราจร 
2,680 คัน/วัน สัดส่วนรถบรรทุกร้อยละ 
13.81 (สถิติปี 2562) สภาพผิวทางยัง
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เรื่องเพื่อพิจารณา การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ/แผนงาน
ส าหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 

ผลความคืบหน้า 

สมบูรณ์ สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้ 
กรมทางหลวงของรับไว้พิจารณา ในการเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณงบประมาณในการ
ก่อสร้างขยายเป็น 4 ช่องจราจร บริเวณย่าน
ชุมชนเป็นช่วงๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร
บริเวณชุมชนต่อไป 
 

(1) การขออนุญาตใช้พื้นที่เพ่ือก่อสร้างด่านชายแดนช่องจอมให้เป็น
ด่านศุลกากร ที่ได้มาตรฐาน (ด่านศุลกากรช่องจอม) 
(จังหวัดสุรินทร์) 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม 
 

 
ประธาน  ก็เป็นโครงการที่เราได้เสนอกันผ่านไปแล้ว ต่อไปก็จะเป็นไปติดตาม

กระบวนการของทางระบบราชการต่อไปนะครับ 
 
นายหัสดิน  สุวัฒนะพงศ์เชฎ ในเรื่องโครงการขอจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา (Special  
ประธานสภาอุตสาหกรรม Economic Zones: SEZs) ในจังหวัดนครราชสีมา แต่ว่าจะได้ประโยชน์ทั้งหมด 4  
กลุ่มจังหวัด ฯ จังหวัด โดยโครงการจะเป็นการรวบรวมระดมทุน ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ

ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ว่าจะขอขยายเขตไปทั้ง 4 จังหวัด ซึ่งก็ต้องมาดูความ
ชัดเจนของนโยบายครับว่าจะเป็นจุดที่จะจัดตั้งก็จะเป็นจังหวัดนครราชสีมาก่อน ถ้าการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมาจัดตั้งขึ้นมาได้ ก็จะขอขึ้นเป็น Special 

Economic Zone  ส่วนนี้จะขอติดตามไปยังส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ว่าด าเนินการไปถึงขั้นไหนแล้ว ทางด้านผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ได้แจ้งว่าในส่วนของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติยังไม่ได้แจ้งว่าจะมีการด าเนินการขั้นตอนต่อไปอย่างไร สิ่งที่เราจะเสนอ
ต่อไปสืบเนื่องจากวันที่ 31 ตุลาคม 2563 สภาอุตสาหกรรมได้จัดงานจัดงาน “Agro 
FEX 2020” ผลักดันกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ โดยนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงาน “Agro FEX 2020” พร้อม
กล่าวแสดงความยินดีแด่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้จัดมหกรรมงาน
แสดงนวัตกรรมสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารนี้เป็นครั้งแรก โดยได้รับ
เกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณะกรรมการ ส.อ.ท. คณะกรรมการสภา
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ผู้แทนส่วนราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป 
เข้าร่วมงาน ณ โคราช ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ทั้งนี้ ภายในงาน
มีผู้ประกอบการร่วม ออกร้านแสดงสินค้ากว่า 80 บูธ พร้อมมีกิจกรรม Business 
Matching คาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายภายในงานกว่า 1,000 ล้านบาท  
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การจัดงาน Agro FEX 2020 ในปีนี้เป็นปีแรกที่จัดขึ้น โดยมองเห็นความส าคัญของ
อุตสาหกรรมในด้านการเกษตรซึ่งสามารถน ามาผลิตต่อในด้านอุตสาหกรรมอาหาร ทั้ง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว, มันส าปะหลัง, น้ าตาล กลุ่มสินค้าอาหารแปรรูปต่างๆ กิจกรรม
ภายในงาน จะมีการแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปที่
หลากหลาย การบรรยายพิเศษ “ทิศทางเศรษฐกิจอีสาน” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวา
นิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), บรรยายพิเศษ “ทิศทาง
ของเกษตรแปรรูปและอาหารในอนาคต” โดย ดร.ศิวัสน์ เหลืองสมบูรณ์ รองกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัดการสัมมนาให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการด้าน
ต่างๆ ที่น่าสนใจในยุคปัจจุบัน, สัมมนา “เกษตรผลิต พาณิชย์ขาย ออนไลน์ทั่วโลก”, 
กิจกรรม Business matching ออนไลน์โดยทูตพาณิชย์ต่างประเทศ, สัมมนา “สินค้า
ดี มีบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1” ระบบบาร์โค้ดสินค้ามาตรฐานสากล เพ่ือโอกาสการขาย
ใน modern trade และเทคนิคส่งสินค้าเข้าขายในศูนย์การค้า โดยสถาบัน GS1     
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
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งานนี้เดินหน้าตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประสานงาน   
ผู้น าเข้าจ านวน 37 ราย จาก 11 ประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี พม่า 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินเดีย ออสเตรเลีย และเยอรมัน ส่วนผู้ประกอบการไทย 
22 ราย ประกอบด้วย ภาคอีสาน คือ นครราชสีมา ขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี 
รวม12 ราย และภูมิภาคอ่ืน ๆ มาร่วมด้วย คือ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ล าปาง และ
กทม. อีก 10 ราย โครงการตามนโยบาย Busines Matching ปรับแผนใช้ระบบเจรจา
ออนไลน์ รอบนี้ในประเภทสินค้า มันส าปะหลัง 7 ราย น้ าตาล 1 ราย ข้าว 4 ราย 
อาหารแปรรูป 10 ราย มีคู่เจรจา 96 คู่สรุปมูลค่าซื้อขายคาดการณ์ภายใน 1 ปี  
398.48 ล้านบาท แบ่งเป็นแป้งมัน 7,688 ตัน มูลค่า 130 ล้านบาท (ตลาดเกาหลี/
อินเดีย/สิงคโปร์) ข้าวหอมมะลิ 3,700 ตัน มูลค่า 132 ล้านบาท (ตลาดจีน/ฮ่องกง) 
น้ําตาล 74 ล้านบาท (ตลาดสิงคโปร์) ผลไม้อบแห้ง เช่น ขนุน มะม่วง มะพร้ าว 48 
ล้านบาท (ตลาดมาเลเซีย) น้ าผลไม้ 12.7 ล้านบาท (ตลาดจีน) ทั้งนี้ส านักงานพาณิชย์
เมืองเซี๊ยะเหมิน แจ้งว่า ผู้น าเข้าชาวจีนมีความสนใจน าเข้าแป้งมันเพ่ิมเติมอีก 30,000 
- 50,000 ตัน หากสามารถตกลงราคากันได้ ถ้าถามว่าท าไมเราได้มูลค่ากันค้ามูลค่าสูง 
เนื่องจากเราร่วมมือกับ Bank of China ที่กรุ ง เทพ ฯ มาร่วมกันท า Business 
Matching Online เพ่ือที่จะให้เป็นส่วนหนึ่งของ China International Import Expo 
งานนี้ตามชื่อเลยครับ Import มันเป็นการซื้ออย่างเดียวเลยครับ คือการน าเข้าสินค้า
จากจีน ต่างประเทศของจีนเข้าประเทศและเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ที่เซี่ยงไฮ้  

 "ส าหรับการจัด Business Matching ผ่านระบบออนไลน์เป็นนโยบายของ   
นายจุรินทร์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ปรับ
ยุทธศาสตร์ช่วงสภาวะโควิด-19 ดังนั้นผู้ประกอบการ-ผู้ส่งออก ที่สนใจสามารถติดตาม
ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับผิดชอบโดยนายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ 
ผู้อ านวยการ ส านักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล และคณะ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์"  

 
มติที่ประชุม   รับทราบ ความคืบหน้าของการเสนอขอรับสนับสนุนของคณะกรรมการ กรอ.  
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 - แผนงาน/โครงการ /ข้อเสนอด้านนโยบาย ที่ส่วนราชการ – ภาคเอกชน 

ประสงค์จะให้กรอ.ส่วนกลางผลักดัน (ถ้ามี) 
นายหัสดิน  สุวัฒนะพงศ์เชฎ โครงการเซลล์แมนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (สถาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ผู้เสนอ) 
กลุ่มจังหวัด ฯ   ต้นเรื่อง/ความเป็นมาของเรื่อง 

    กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
(Local Economy) เนื่องจากเป็นกลไกท่ีส าคัญต่อการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจของประเทศ มีเป้าหมายในการให้ภาครัฐและเอกชนมีบทบาทเป็นทีม
การตลาดของจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) เป็นศูนย์กลางพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภูมิภาคให้เข้มแข็งทั่วประเทศ ส่งผลให้
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เกิดการยกระดับการค้าและการตลาดให้กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย 
(Micro SMEs) ทั่วประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน 

ข้อเท็จจริง/ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น (หลักการและเหตุผลของโครงการ) 
    กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 

ข้าว มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  โดยสินค้าข้าวมีพ้ืนที่เพาะปลูกรวม  10.826 
ล้านไร่ ผลผลิตรวม 3.723 ล้านตัน  สินค้ามันส าปะหลัง พ้ืนที่เพาะปลูกรวม 2.969  
ล้านไร่ ผลผลิตรวม 11.700 ล้านตัน และสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่เพาะปลูก 
815,929 ไร่ ผลผลิตรวม 674,821 ตัน รวมทั้งสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ เช่น 
ข้าว ผักอินทรีย์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตลอดจนผลิตภัณฑ์เกษตร/เกษตรแปร
รูปต่างๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ในแต่ละปีผลผลิตสินค้าเกษตรบางสินค้า
อาจได้รับผลกระทบด้านราคาตกต่ า อาทิเช่น ข้าว มันส าปะหลัง เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือให้
การบริหารจัดการสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตลอดจนมีการเชื่อมโยงขยายช่องทางการตลาดสินค้าอย่างเป็นระบบ และ
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการ จึงควรได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนโอกาสในการเชื่อมโยงขยายช่องทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม แนว
ทางการพัฒนา: ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน 
 เป้าหมาย 
การเชื่อมโยงส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าที่มีศักยภาพของกลุ่มนครชัยบุรินทร์       
ทั้ง off line และ on line 

    สถานที่ด าเนินการ 
       ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์/ประเทศจีน เช่น มณฑลกวางสี ยูนนาน เฉิงตู 
   เสฉวน เป็นต้น 
    ระยะเวลาด าเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด) : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ประเด็นขอรับการสนับสนุน (หากมีงบประมาณให้ระบุงบประมาณ) 
   1. สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มนครชัยบุรินทร์เข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาด 

1.1 การพัฒนาศักยภาพ โดยสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มนครชัยบุรินทร์เข้า
ร่วมกิจกรรม เช่น การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด การจ าหน่าย
สินค้าผ่านช่องทาง On line การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เป็น
ต้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ 
OTOP/SMEs ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ผู้ประกอบการ Biz club ทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้น
ในส่วนกลาง และต่างจังหวัดโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม หรือภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย 
เป็นต้น 

1.2 การเชื่อมโยงและขยายช่องทางการตลาดแบบ on line และ off line 
โดยสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มนครชัยบุรินทร์ เช่น กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ 
OTOP/SMEs ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ผู้ประกอบการ Biz club เป็นต้น เข้าร่วมงาน
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แสดงและจ าหน่ายสินค้า กิจกรรม Business Matching ทั้งท่ีจัดขึ้นในส่วนกลาง และ
ต่างจังหวัด โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้จัด เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม หรือหน่วยงานภาคเอกชนเป็นผู้จัด เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย หอการค้าไทย เป็นต้น  

2. สนับสนุนสถานที่จ าหน่ายสินค้าในต่างประเทศ โดยการสนับสนุน
ผู้ประกอบการกลุ่มนครชัยบุรินทร์ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมส าหรับตลาด            
ในต่างประเทศเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเทศกาลไทย (Thai Festival) ที่สถานทูตไทยจัด
ขึ้นเป็นประจ าทุกปี ในประเทศจีน เช่น มณฑลกวางสี ยูนนาน เฉิงตู เสฉวน เป็นต้น โดย
ให้กระทรวงการต่างประเทศเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน รวมทั้งสนับสนุนพ้ืนที่
จ าหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการด้วย 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการแก้ไขปัญหาตามแนวทางข้างต้น 

- สร้างรายได้เกษตรกร  
- เกษตรกรและผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดต่างๆ มากขึ้น ในการ

กระจายสินค้า 
- เกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานและตรงตามตลาด

ต้องการ สามารถด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้เอง 
- เพ่ิมโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่าง

แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ 

    - หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 
    - กระทรวงการต่างประเทศ 
    - กระทรวงอุตสาหกรรม 
    - ภาคเอกชน ได้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  

หอการค้าไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/หอการค้าจังหวัด 
 
นายศารุมภ์  โหม่งสูงเนิน  กระทรวงพาณิชย์ใด้มีกิจกรรมเซลล์แมนจังหวัด จัดซื้อขายแลกเปลี่ยน 
พาณิชย์จังหวัด  Counter Trade นโยบายส าคัญของกระทรวงพาณิชย์ในการสร้างความ นครราชสีมา 
   เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยการส่งเสริมตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ให้ 

เศรษฐกิจการค้าหมุนเวียนสร้างรายได้ให้ชุมชน และการสร้างเสถียรภาพราคาสินค้า
เกษตร สร้างรายได้ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อเกษตรกร นอกจากนี้ กระทรวง
พาณิชย์ยังได้ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้
วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพ่ือให้ภาคการผลิตและภาคการตลาดเดินไป
ในทิศทางเดียวกัน และสร้างการบริหารที่เชื่อมโยงร่วมกันของทั้งสองกระทรวงฯ โดย
ให้พาณิชย์จังหวัดท าหน้าที่เป็นพนักงานขายหรือเซลส์แมนจังหวัด น าผลผลิต
ทางการเกษตรและผลไม้ในจังหวัดตนเอง จับคู่ท าสัญญาซื้อขายระหว่างกัน           
ในรูปแบบ Business Matching หรือ การค้าแบบแลกเปลี่ยนกับจังหวัดอ่ืน ๆ ทั้งใน
รูปแบบของการแลกเปลี่ยนสินค้า หรือการช าระเป็นตัวเงิน ซึ่งหากสินค้าที่
แลกเปลี่ยนมีส่วนเหลื่อมของราคาก็ให้ช าระส่วนต่างเป็นเงินสดได้ ซึ่งที่ผ่านมาทีม
เซลส์แมนจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด สามารถแลกเปลี่ยนสินค้า และซื้อขายสินค้า ใน 5 
กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย ผลไม้ ข้าวสาร ปศุสัตว์ ประมง และอ่ืน ๆ ถือได้ว่ามีส่วน
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ช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคการผลิตสินค้าเกษตร จากการเพ่ิมโอกาสทางการตลาด
และช่องทางการจ าหน่ายใหม่ และยังพัฒนาทักษะความสามารถทางการค้า และการ
ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับตลาด เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันตรงตาม
วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดน าการผลิต อันจะมี
ส่วนช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจภูมิภาคให้เข้มแข็ง และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศให้มั่นคงและเข้มแข็งได้ต่อไป  

    
มติที่ประชุม  เห็นชอบ โครงการเซลล์แมนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยเสนอต่อ 

กระทรวงมหาดไทยเพื่อประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

5.1 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง จัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชยความเสียหายจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ  จังหวัดบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์ โครงการเรื่อง จัดตั้งกองทุนเพ่ือชดเชย 
หัวหน้าส านักงาน  ความเสียหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากวิกฤติการการแพร่ 
จังหวัดบุรีรัมย์  ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา แต่การใช้มาตรการ Lockdown ส่งผลกระทบต่อ 

การใช้ชีวิตของประชาชน และท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลง พร้อมกับรายได้
และก าลังซื้อที่ลดลงท าให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์พร้อมกัน 
(twin suooly-demand shocks) คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดบุรีรัมย์จะลด
เหลืองเพียง 1 ใน 3 ของตัวเลขก่อนเกิดวิกฤต ดังนั้น เพ่ือให้จังหวัดบุรีรัมย์ฟ้ืนฟู
สถานภาพเศรษฐกิจกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว เห็นควรทบทวนผ่อนคลายมาตรการ 
Lockdown ให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวและกีฬา แต่ยังคงไว้ซึ่งความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานด้ารการสาธารณสุขที่เข้มข้น เช่นเดิน และสร้างความเชื่อมั่นใน
การด ารงชีวิตตามปกติของประชาชนทั่วไป จึงให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือชดเชยความเสียหาย 
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จังหวัดบุรีรัมย์ 
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุน 

1. เป็นคนบุรีรัมย์ ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากการเปิด
เมืองบุรีรัมย์ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนโรคจังหวัดบุรีรัมย์มีความเห็นว่า      
อยู่ในเกณฑ์สงควรได้รับการชดเชยจากกองทุน 

2. เป็นคนไทยที่เข้ามาท าธุรกรรมต่าง ๆ หรือเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์
ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนโรค
จังหวัดบุรีรัมย์มีความเห็นว่า อยู่ในเกณฑ์สงควรได้รับการชดเชยจากกองทุน 

3. บุคคลตามข้อง 1 และข้อ 2 ไมห่มายรวมถึง ผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ต้องสงสัย
ว่าติดเชื้อ ฯ รวมถึงภาวะแทรกซ้อน ที่เป็นอยู่อยู่ก่อนประกาศตั้งกองทุนนี้  
และยังมิได้รักษาให้หายขาด 
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การจ่ายเงิน 
- จ่ายให้แก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส าหรับผู้ที่มี

คุณสมบัติตามประกาศและเสียชีวิตจากเหตุติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดบุรีรัมย์ รายละ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

- จ่ายให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติจามประกาศ และคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดบุรีรัมย์มีความเห็นว่าป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ต้องเข้ารับการ
รักษาในฐานะผู้ป่วย เป็นค่าชดเชยการขาดรายได้ระหว่างการเข้ารับการรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม รายละ 3,000 บาท
(สามพันบาทถ้วน) ต่อวัน 

- จ่ายให้แก่ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในเขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์        
จากการสอบสวนโรงของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU : 
Communicable Disease Control Unit)ในพื้นที่ ซึ่งต้องก าหนดระยะกักตัว 
รายละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อวัน 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 

    5.2 รับฟังการบรรยาย หัวข้อ “อีสานกับรถไฟความเร็วสูงและการเชื่อมโยง 
เศรษฐกิจอาเซียน” โดยอาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน  
   

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1 โดยรับฟังการบรรยาย        
โดยอาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน หัวข้อ “อีสานกับรถไฟความเร็วสูงและการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจอาเซียน” ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช  
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อาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน  ที่ผ่านมาไทยแสดงบทบาทประสานกับประเทศจีน เพ่ือเชื่อมโยงกับอาเซียนได้  
วิทยากร ดีที่สุด และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีน จึงต้องใช้โอกาสดึงนักลงทุนจีนเข้าไทยในพ้ืนที่ 

EEC ใช้ไทยเป็นฐานผลิตส่งไปอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV (กัมพูชา (Cambodia) ลาว 
(Laos) เมียนมาร์ (Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam)) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ก าลัง
เติบโต แต่ทั้งนี้ ต้องพิจารณาไม่ให้ทุนจีนเข้ามาต่อรอง จนมีอิทธิพลมากเกินไป เนื่องจาก
ไทยเองมีศักยภาพด้านการเชื่อมโยงอาเซียน ซึ่งเป็นอ านาจต่อรองของไทย และเพ่ิม
สมดุลด้วยการเปิดประตูไปเจรจาชาติตะวันตกให้มากขึ้น และที่ส าคัญ ไทยต้องเรียนรู้
เทคโนโลยีจากจีนให้ได้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตด้วยตัวเองให้มากที่สุด 

Belt and Road Forum for International Cooperation แถบ
หนึ่งเส้นทางหรือ BaRF เป็นเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศงานนี้จัดขึ้นครั้ง
แรกในวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2017 (พ.ศ. 2560) ที่กรุงปักกิ่งโดยมีผู้น าของรัฐ
และรัฐบาลต่างประเทศ 29 คนและตัวแทนจากกว่า 130 ประเทศและองค์กรระหว่าง
ประเทศ 70 องค์กร 

นโยบาย 
เป็นเวทีส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการตามความคิดริเริ่มในด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน พลังงานและทรัพยากรก าลังการผลิตการค้าและการลงทุน และการ
ระบุโครงการส าคัญ ๆ 

วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เครือข่ายความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  
-  เ พ่ือผลักดันให้ เกิดระบบการปกครองระหว่างประเทศที่ เป็นธรรม

สมเหตุสมผลและสมดุลมากขึ้น 
- เพ่ือเป็นโอกาสส าหรับการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศและ

องค์กรระหว่างประเทศในด้านกลไกความร่วมมือทางการเงิน เวทีความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงการแลกเปลี่ยนและ
การฝึกอบรมความสามารถและข้อตกลงทางการเงินส าหรับโครงการสนับสนุน 

กิจกรรม 
มีพิธีเปิดและการประชุมระดับสูง รวมทั้งการอภิปรายคู่ขนานในวันแรก การ

ประชุมสุดยอดโต๊ะกลมจะจัดขึ้นในวันที่สองโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประธานโดยมี
ประมุขของรัฐและรัฐบาลที่เข้าร่วมทุกคนและหัวหน้าของสหประชาชาติ ธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ในตอนท้ายของการประชุมสุดยอดโต๊ะกลม
หน่วยงานจะออกเอกสารที่เห็นด้วยกับเป้าหมายและหลักการในการริเริ่ม  

ปัจจุบันมีการจัดประชุมขึ้นเป็นครั้งที่ 2 คือ The Second Belt and Road 
Forum for International Cooperation 

ผู้น าจาก 37 ชาติเข้าร่วม หนึ่งในนั้น คือ ไทย ซึ่งมีบทบาทส าคัญ ในฐานะ
ประธานอาเซียน และประเด็นที่คาดว่าไทยจะผลักดันในเวทีนี้ คือ การส่งเสริมการ
เชื่อมโยงกับจีนในทุกมิติ เช่น รถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน เชื่อมโยง สปป.ลาว – ไทย   
เขตการค้าเสรีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิกฟิกขยายความร่วมมือ 
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ไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และ ยกระดับ
ประเทศไทยสู่ศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน  

ยุทธศาสตร์ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางฯ ของจีน คือ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การคมนาคม ทั้งทางบก (Silk Road Economic Belt) และทางทะเล (Maritime Silk 
Road) หรือ ที่เรียกรวมกันว่า One Belt One Road (OBOR) โดยใช้กลไก ธนาคารเพ่ือ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเอเชีย หรือ AIIB ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ าให้ประเทศสมาชิกไป
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งข้อมูลล่าสุด ธนาคาร AIIB มีสมาชิกแล้ว 84 ประเทศ      
คาดในปี 2563 ระดมทุนได้ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ  

ที่ประชุมได้มีการหารือในหัวข้อ "จับตามองท่าเรือสากล ร่วมกันเสริมสร้าง
ระเบียงทางการค้าเชื่อมทางบกกับทางทะเลระหว่างประเทศแห่งใหม่ในยุคสมัยใหม่ของ
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้" พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาระเบียงทางการค้าเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่ (New 
International Land-Sea Trade Corridor) ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ท่าเรือและเส้นทางขนส่งทางบก ความร่วมมือและการพัฒนาด้านการขนส่งในหลาย
รูปแบบ และการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการทางศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิก 

ทั้งนี้ การพัฒนาความเชื่อมโยงข้างต้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรและผลไม้ของไทยไปจีนได้
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากการเปิดตลาด
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ซึ่งปัจจุบันมีการยกเลิกการเก็บภาษี
สินค้าระหว่างกันกว่า 90% ของรายการสินค้าท้ังหมดแล้ว 

ซึ่งไทยเข้าร่วมการประชุมฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 สมาชิกประกอบด้วย
ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับอ่าวเป่ยปู้ (หรืออ่าวตังเกี๋ย) และทะเลจีนใต้ ได้แก่ จีน 
และสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ บรูไน และไทย โดยกรอบความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให้
อ่าวเป่ยปู้ให้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ขยายการค้าการ
ลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลจีนให้การสนับสนุนและผลักดันกว่างซี
ให้เป็นประตูสู่อาเซียน และเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมทางทะเลในทศวรรษที่ 
21 และข้อริเริ่ม BRI ของจีน 

 
 
 
 
 
 
 
การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับภูมิภาคครั้งที่ 1 เกี่ยวกับ

การศึกษาของสภาและโครงการไฟฟ้าพลังน้้าปากเบง 
คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง (MRC) มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของลุ่ม

แม่น้ าโขงตอนล่างเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา MRC ได้จัดให้มี
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กระบวนการวางแผนทั้งลุ่มน้ าการประเมินร่วมกันและการด าเนินการตามขั้นตอน MRC 
กิจกรรมที่ส าคัญสองประการภายใต้การท างานของคณะกรรมาธิการคือการศึกษาการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและการจัดการแม่น้ าโขง (หรือ "การศึกษาของสภา") และกระบวนการ
ปรึกษาหารือก่อนส าหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ าปากเบง (ปากเบงเป็นอ าเภอหนึ่งของ
จังหวัดอุดมไชยทางตะวันตกเฉียงเหนือของลาว) ที่เสนอวัตถุประสงค์โดยรวมของ
การศึกษาของสภาคือเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้ค าแนะน าแก่ประเทศสมาชิก
เกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนาแหล่งน้ าต่อประชาชน เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมของลุ่มแม่น้ าโขง กระบวนการปรึกษาหารือก่อนการเริ่มโครงการของ
ปากเบงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการตามขั้นตอนการวางแผนการปรึกษาล่วงหน้า
และข้อตกลง (PNPCA) จะใช้เป็นเวทีส าหรับประเทศสมาชิก MRC และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือและให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ าปากเบง
และสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ระบบแม่น้ าโขงอย่างสมเหตุสมผลและเท่าเทียม และหารือ
การด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบให้ลดน้อยลง และบรรเทาผลกระทบด้านลบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดจากการข้ามแดน 

 
ผู้เข้าร่วม 
- รัฐบาลประเทศสมาชิก MRC 
- MRC Dialogue Partners (จีนและเมียนมาร์) 
- หุ้นส่วนการพัฒนาและหน่วยงาน 
- องค์กรพัฒนาเอกชนระดับภูมิภาค / ระหว่างประเทศ 
- สถาบันวิจัยระดับภูมิภาค / นานาชาติ 
- นักพัฒนาเอกชน 
- สื่อในภูมิภาค / ต่างประเทศ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

    
GMS Summit of Leaders  

 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมสุดยอดผู้น าซึ่งโดยทั่วไปจะจัดขึ้นทุกๆ 3 ปีเป็นเวทีสูงสุดใน

โครงการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและสิ้นสุดในแถลงการณ์ร่วมที่ลงนามโดยหัวหน้า
รัฐบาลของประเทศสมาชิก การประชุมสุดยอดเป็นโอกาสที่จะตรวจสอบว่าแนวโน้มของ
โลกส่งผลกระทบต่ออนุภูมิภาคอย่างไร ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในความร่วมมือและ
การบูรณาการ และกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการก้าวไปข้างหน้าในอีกหลายปีข้างหน้า 
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โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง 

สนับสนุนการด าเนินโครงการที่มีล าดับความส าคัญสูงในหกชาติที่แบ่งปันแม่น้ าโขง  
ประวัติ: ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 ประเทศสมาชิก: กัมพูชา สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (โดยเฉพาะมณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม ส านักเลขาธิการ: ธนาคาร
เพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย โครงการในท่อ: มากกว่า 200 โครงการต้องการเงินทุน
มากกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์ กลยุทธ์ กรอบยุทธศาสตร์โครงการความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 2555–2565 ถูกน ามาใช้ในการประชุมสุดยอดผู้น า 
GMS ครั้งที่ 4 ที่กรุงเนปิดอว์ประเทศเมียนมาร์ในเดือนธันวาคม 2554 โดยยึดกับการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจซึ่งให้ความส าคัญเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น โปรแกรม 

กรอบยุทธศาสตร์ส าหรับปี 2555-2565 ขยายโครงการ GMS จากโครงสร้าง
พ้ืนฐานแบบเดิมไปสู่การลงทุนหลายภาคส่วนที่ออกแบบมาเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจโดยเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้ามภาคส่วนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นการ
พิจารณาเชิงพ้ืนที่ของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ดีขึ้น การติดตามและประเมินผล 

โครงการ GMS ได้รับการจัดการโดยกลไกสถาบันซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งระดับ
การเมืองและระดับปฏิบัติการของหกประเทศสมาชิก GMS โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับการ
ปรึกษาหารือและการสนทนาอย่างต่อเนื่องระหว่างประเทศสมาชิก GMS การเตรียมการ
ของสถาบันส าหรับโปรแกรม GMS เป็นไปอย่างเหมาะสมและยืดหยุ่นและได้รับ
ค าแนะน าจากชุดหลักการทั่วไปเท่านั้น โครงสร้างสถาบัน GMS มีสามระดับ 

the Leaders' Summit (การประชุมสุดยอดผู้น า) 
the Ministerial Conference  (การประชุมระดับรัฐมนตรี) 
the working group and forum in the priority sectors (คณะท างานและ

เวทีสนทนาในภาคส่วนที่มีความส าคัญ) 
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Economic Corridors in the Greater Mekong Subregion 
ระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ระเบียงเศรษฐกิจเป็นพ้ืนที่ซึ่งโดยปกติ

แล้วจะอยู่ตามถนนสายหลักท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง
โรงงาน การท่องเที่ยว การค้า กิจกรรมการปกป้องสิ่งแวดล้อมและด้านอ่ืน ๆ ของเศรษฐกิจ
และการพัฒนาสังคมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจซับซ้อนกว่าถนนที่เชื่อมสองเมือง ไม่เพียงแต่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดท ากฎหมายและ
กฎระเบียบที่ท าให้ง่ายต่อการท าธุรกิจเข้าถึงตลาดและด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สนับสนุน
การค้าและการพัฒนาอย่างครอบคลุม 

ระเบียงเศรษฐกิจก่อให้เกิดประโยชน์มากมายเกินกว่าที่โครงการใด ๆ จะสามารถ
ให้ได้ มีระเบียงเศรษฐกิจหลักสามแห่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง มีแผนจะขยายทางเดิน
เหล่านี้และเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลวงของ GMS Nations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The North-South Economic Corridor: NSEC (ระเบียงเศรษฐกจิเหนือ - ใต้)  

กว่า 1,200 ปีที่แล้วในสมัยราชวงศ์ถังพ่อค้าในยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
เริ่มสร้างเส้นทางการค้าเพ่ือขนชาหอมของภูมิภาคและสินค้าอ่ืน ๆ ไปยังมุมที่ห่างไกลของ
เอเชีย หนึ่งในเส้นทางคาราวานภาคใต้เหล่านี้ตัดผ่านจังหวัดหลวงน้ าทาในปัจจุบันใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และข้ามแม่น้ าโขงเข้าสู่ประเทศไทย 
ปัจจุบันเส้นทางเหล่านี้ได้รับการฟ้ืนฟู ทางหลวงหมายเลข 3 ในสปป. ลาวทอดยาวจากโบ
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เตนที่ชายแดนทางเหนือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังห้วยทรายทางตอนใต้ถือเป็นหัวใจ
ส าคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ถนนสายใหม่นี้เป็นเส้นทางเชื่อมสุดท้ายที่เหลืออยู่ใน
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) ที่ทอดตัวจากคุนหมิง
สาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านสปป. ลาวตะวันตกเฉียงเหนือและลงสู่กรุงเทพ 

ระเบียงเศรษฐกิจนี้มีบทบาทส าคัญในการให้มณฑลยูนนานและสปป. ลาวตอน
เหนือเข้าถึงท่าเรือทางทะเลที่ส าคัญ   ซึ่งจะเปิดการเข้าถึงตลาดส าคัญโดยมีเครือข่ายถนนที่
มีอยู่จากสิงคโปร์ผ่านมาเลเซียไปยังเชียงรายและจากคุนหมิงถึงปักกิ่ง    the North-South 
Economic Corridor มีสามเส้นทางตามแกนเหนือถึงใต้ของภูมิศาสตร์ GMS: 

- The Western Subcorridor: คุนหมิง (จีน) – เชียงราย (ไทย) – กรุงเทพฯ (ไทย) 
สปป.ลาว หรือ เมียนมาร์ 

- Central Subcorridor: คุนหมิง (จีน) – ฮานอย (เวียดนาม) – ไฮฟอง (เวียดนาม) 
ซึ่งเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1 ที่มีอยู่ซึ่งวิ่งจากทางเหนือไปทางตอนใต้ของเวียดนาม 

- Eastern Subcorridor: หนานหนิง (จีน) - ฮานอย (เวียดนาม) ผ่าน Youyi Pass 
หรือ เมืองฝางเฉิงก่าง (จีน) – ตงซิง (จีน) - Mong Cai (เวียดนาม) 

 

The East-West Economic Corridor: EWEC (ระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก) 

เมื่อไม่นานมานี้การขนส่งสินค้าผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยัง
เวียดนามเกิดปัญหายางมะตอยแตกเป็นทางยาว รถบรรทุกก่อตัวเป็นคาราวานแบบกันชน
ต่อกันชนหลบหลุมบ่อตลอดทาง ฝนตกหนักจะท าให้บางส่วนของเส้นทางกลายเป็นล าห้วย
โคลน มาในวันนี้การเดินทางใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงและผู้ค้าก าลังใช้ประโยชน์สูงสุด เส้นทางที่
เคยขรุขระนี้กลายเป็นทางเดินส าคัญไปตาม East-West Corridor ที่สนับสนุนโดย Asian 
Development Bank: ADB ซึ่งวิ่งจากท่าเรือดานังในเวียดนามผ่านสปป. ลาวไทยและไปยัง
ท่าเรือมะละแหม่งในเมียนมาร์ มีความยาว 1,320 กิโลเมตรตัดกับระเบียงเศรษฐกิจเหนือ 
– ใต้ที่จังหวัดตากและพิษณุโลกในประเทศไทย  

ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตกเชื่อมโยงพ้ืนที่การค้าที่ส าคัญ: 
• เมาะล าเลิง - เมียวดีในพม่า; 
• แม่สอด - พิษณุโลก - ขอนแก่น - กาฬสินธุ์ - มุกดาหารในประเทศไทย; 
• สะหวันนะเขต - ด่านสะหวันในสปป. ลาว; และ 
• ลาวบาว - เว้ - ดองฮา – ดานังในเวียดนาม 
รัฐมนตรี GMS ได้รับรองข้อเสนอแนะของการวิจัยของธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่ง

เอเชียเพ่ือขยายพ้ืนที่ทางตะวันตกสุดของ EWEC ไปยังย่างกุ้ง - ทิลาวาในเมียนมาร์โดยใช้
เส้นทาง Myawaddy – Kawkareik – Eindu - Hpa-An - Thaton – Kyaikto – Payagi – 
Bago - Yangon - Thilawa โดยมีส่วนขยายไปยัง Pathein 
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ตลาดดอกไม้โต่วหนาน อยู่ห่างจากนครคุนหมิงประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นตลาด

กลางการค้าดอกไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้เข้ามาท าการซื้อขาย
ดอกไม้ในตลาดสูงกว่าวันละ 10,000 คน ในปัจจุบันตลาดดอกไม้โต่วหนานมีดอกไม้ต่างๆ 
จ าหน่ายมากกว่า 100 ชนิด โดยมีดอกกุหลาบ ดอกเบญจมาศ และดอกคาเนชั่นเป็นสินค้า
หลัก ดอกไม้สดของตลาดดอกไม้โต่วหนาน จะถูกส่งออกไปจ าหน่ายยังประเทศต่างๆ 
มากกว่า 40 ประเทศ เช่น ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ รัสเซีย ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และฮ่องกง 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งไปจ าหน่ายยังเมืองต่างๆ ภายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เอง อาทิ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นครหางโจว เมืองเซินเจิ้น นครเสินหยาง นครอู่ฮ่ัน นครอู
หลูมู่ฉี นครจี่หนาน  และนครเจิ้งโจว โดยรวมแล้วตลาดดอกไม้โต่วหนาน จะมีปริมาณการ
ซื้อขายดอกไม้เฉลี่ยสูงถึงวันละ 2 ล้านดอก และมีร้านค้าส่งดอกไม้ขนาดใหญ่จากทั้งทั่ว
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนรวม 1,800 ราย เข้ามาด าเนินท าธุรกิจในตลาดดอกไม้    
โต่วหนาน   
 

Asian Highway Route Map (ทางหลวงสายเอเชีย) 
ทางหลวงสายเอเชีย (Asian Highway) หรือย่อเป็น AH เป็นโครงการความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในทวีปเอเชียและยุโรป และคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชีย
และแปซิฟิก (ESCAP) สหประชาชาติ เพ่ือปรับปรุงระบบทางหลวงในเอเชีย เป็นหนึ่งในสาม
เสาหลักของโครงการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งทางบกของทวีปเอเชีย 
อนุมัติโดยคณะกรรมการเอสแคป ในการประชุมครั้งที่ 48 ในปี ค.ศ. 1992 ซึ่งประกอบไป
ด้วย ถนนสายเอเชีย รถไฟสายทรานส์เอเชีย (TAR) และการอ านวยความสะดวกของ
โครงการการขนส่งทางบก 

ข้อตกลงได้รับการลงนามโดยประเทศต่าง ๆ รวม 32 ประเทศ เพ่ือให้ทางหลวงมี
เส้นทางเชื่อมต่อกันข้ามทวีป รวมถึงเชื่อมต่อกับทวีปยุโรปอีกด้วย บางประเทศมีส่วนร่วมใน
โครงการทางหลวง ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และบังกลาเทศ
[1] ส่วนใหญ่ของเงินทุนมาจากประเทศในเอเชียที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เช่น 
ญี่ปุ่น อินเดีย และจีน ตลอดจนหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารพัฒนาเอเชีย 
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โครงการนี้มีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมการใช้งานของทางหลวงที่มีอยู่ในทวีป แทนที่จะ
ก่อสร้างทางหลวงสายใหม่ ยกเว้นในกรณีที่เส้นทางขาดหายไปในโครงข่าย ท าให้จ าเป็นต้อง
มีการด าเนินการก่อสร้าง โดยในปัจจุบัน ทางหลวงสายเอเชียที่สร้างเสร็จและใช้การได้แล้วมี
ประมาณร้อยละ 80 ส่วนเส้นทางที่ยังใช้ไม่ได้ เช่น เส้นทางจากไทยผ่านพม่า และจาก
บังกลาเทศผ่านเนปาล ถ้าหากเส้นทางสายเอเชียส าเร็จเรียบร้อยตามโครงการที่เอสแคปได้
วางไว้ ประชาชนในประเทศต่าง ๆ ก็จะสามารถเดินทางโดยรถยนต์ผ่านประเทศในเอเชีย 
และสามารถเข้าถึงประเทศในทวีปยุโรปได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสหมายเลขทางหลวงขึ้นต้นด้วย "AH" มาจากค าว่า "ทางหลวงสายเอเชีย" และ

ตามด้วยตัวเลขหนึ่งถึงสามตัว ทางหลวงหมายเลขหนึ่งตัวตั้งแต่ 1 ถึง 9 ก าหนดใช้ในทาง
หลวงเอเชียสายหลัก ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคในทวีป หมายเลขสองและสามหลักก าหนด
ใช้ในเส้นทางภายในภูมิภาค รวมทั้งเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคที่ใกล้เคียง และทางหลวงที่มีอยู่
ในประเทศสมาชิก รหัสหมายเลขจะแสดงด้วยอักษรละตินและตัวเลขฮินดู-อารบิก และ
สามารถใช้ป้ายนี้ควบคู่กับป้ายหมายเลขทางหลวงที่มีอยู่แล้วในประเทศ เหมือนกับระบบ
ทางหลวงยุโรป 

รปูแบบป้ายในปัจจุบันยังไม่ได้เป็นมาตรฐาน มีเพียงแต่ตัวอักษรและตัวเลขที่อยู่ใน
สีขาวหรือสีด า แต่สีป้าย รูปร่าง และขนาดของป้ายมีหลากหลายลักษณะ ดังตัวอย่างที่ใช้กัน
ทั่วไปจะใช้ป้ายสี่เหลี่ยมสีน้ าเงินกับตัวอักษรสีขาว (คล้ายกันกับป้ายทางหลวงออโตบาห์น  
ของเยอรมนี) ส่วนรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ตัวอักษรขาวบนป้ายสีเขียว หรือตัวอักษรด าบนป้าย   
สีขาว (รายละเอียดเพิ่มเติมสามมาถดาวนืโหลดได้ท้ายวะระ) 

 
โครงการรถไฟลาว (เวียงจันทน์) – จีน (คุนหมิง) 

เป็นโครงการเชื่อมต่อเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” 
(Belt and Road Initiative: BRI) การเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งกับนานาประเทศหรือ
โครงการเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 ที่เสนอโดยจีนกับยุทธศาสตร์ลาว (Laos’ 
strategy) เพ่ือเปลี่ยนประเทศที่ไร้ทางออกสู่ทะเลแห่งนี้ให้กลายเป็นศูนย์กลางการ
เชื่อมต่อภาคพ้ืนดิน ทางรถไฟมีความยาว 414 กิโลเมตร ประกอบด้วยอุโมงค์ความยาว
รวม 198 กิโลเมตร และสะพานความยาวรวม 62 กิโลเมตร ซึ่งรองรับรถไฟที่วิ่งด้วย
ความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากประตูชายแดนบ่อเต็น ทางตอนเหนือของลาวที่
ติดกับชายแดนจีน ไปยังเวียงจันทน์ เชื่อมต่อจากเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศ
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จีน โครงการดังกล่าวเริ่มต้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 และมีก าหนดการแล้วเสร็จ
และเปิดใช้งานในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้ากว่า 90%  

รถไฟจีน-ลาวจะช่วยส่งเสริมทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน ลด
ต้นทุนการขนส่งสินค้า ทั้งค่าโดยสารและระยะเวลาจากนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน 
มาถึงจังหวัดหนองคายใช้เวลาไม่เกิน 15 ชั่วโมง เร็วกว่าทางถนนจากนครคุนหมิง ถึง
จังหวัดเชียงรายที่ใช้เวลาถึง 2 วัน และจากข้อมูลของส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร ค านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่าจะมีต้นทุนถูกกว่า
การขนส่งทางถนนถึง 2 เท่า ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันกับสินค้า
น าเข้าจากจีนมากขึ้น คนจีนจะเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยและลาวเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสินค้า
จีนจะมาแข่งขันกับสินค้าไทยในตลาดลาวมากขึ้นด้วย 

         หากไทยมีการเตรียมพร้อมในการรับมือ เราจะเห็นโอกาสส าคัญ 3 ด้าน 
ได้แก่ (1) การค้า (2) การบริการและการท่องเที่ยว และ (3) การลงทุนในต่างประเทศ 
ในด้านการค้า ไทยจะส่งออกสินค้าไปลาวและจีนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอุปโภค 
บริโภค รวมถึงผลไม้สดและแปรรูป เพราะสินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง และจีนมี
ก าลังซื้อมหาศาล เฉพาะมณฑลยูนนานมีจ านวนประชากรราว 50 ล้านคน เกือบเท่ากับ
คนไทยทั้งประเทศ หากเรามีการศึกษาตลาดไลฟ์สไตล์ และความนิยมให้ดี ก็จะท าให้
ส่งออกได้มากข้ึน เนื่องจากทั้งคนจีนและคนลาวมีพฤติกรรมที่นิยมสินค้าไทยเป็นทุนเดิม
อยู่แล้วขณะเดียวกัน สินค้าจากจีนที่จะเข้ามาปริมาณมากขึ้นจะเป็นโอกาสให้ไทย
สามารถใช้สินค้าจากจีนที่มีต้นทุนต่ ามาผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้อีก โดยเฉพาะ
สินค้าส่งออกส าคัญจากมณฑลยูนนาน ได้แก่ ผัก ผลไม้ ผ้าผืน เคมีภัณฑ์ รวมถึงสินค้า  
ไอทีต่าง ๆ ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมบางประเภทท่องเที่ยวเติบโต  
ด้วยรถไฟ 

ในด้านการบริการและการท่องเที่ยว คาดว่านักท่องเที่ยวจีนและลาวจะมาเที่ยว
ไทยได้สะดวกขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจบริการ 3 กลุ่มใหญ่ของไทย ได้แก่ (1) 
กลุ่มบริการสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล นวดแผนไทย หรือสถานเสริมความงาม เพราะ
ความเชื่อมั่นในคุณภาพ และมาตรฐานสาธารณสุขของไทย รวมทั้งการเดินทางและการ
ผ่านแดนที่สะดวก (2) กลุ่มห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และโรงแรม เนื่องจากราคา
สินค้าและบริการถูก อีกท้ังอาหารและเครื่องดื่มของไทยยังเป็นที่นิยมของทั้งชาวจีนและ
ลาว จากข้อมูลสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่า ของคนจีนและคนลาว   
ในไทยมีอัตราการใช้จ่ายด้านช้อปปิ้ง และอาหารเครื่องดื่มในช่วงปี 2556-2560 
เติบโตเฉลี่ยปีละ 35% และ 29% ตามล าดับ และ (3) กลุ่มสถานศึกษาและโรงเรียน
สอนภาษา ทั้งภาคกลางและภาคอีสานซึ่งมีศักยภาพรองรับนักศึกษาจีนได้มากขึ้น และ
ยังมีแนวโน้มความต้องการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มาจากมณฑลยูนนานและ
กวางสีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแนวรถไฟ เนื่องจากสถานศึกษาในจีนมีไม่เพียงพอ และค่าเรียน
ในไทยไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว  

ขณะเดียวกัน คาดว่านักท่องเที่ยวไทยจะไปเที่ยวลาวและจีนได้สะดวกมากขึ้น 
เพราะเดินทางด้วยรถไฟจะเร็วกว่าการนั่งรถโดยสาร และราคาถูกกว่าขึ้นเครื่องบิน 
เส้นทางที่รถไฟสายนี้ผ่านก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญของลาวทั้งวังเวียงและหลวงพระ
บาง จุดหมายปลายทางยังเป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองอ่ืน ๆ ในจีน
ได้อีกด้วย 
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ส าหรับด้านการลงทุนในต่างประเทศ คาดว่าธุรกิจไทยจะสามารถออกไปลงทุน
และขยายธุรกิจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ใน สปป. ลาว เพ่ือขยายฐานการค้าในลาวและ
ส่งออกไปยังจีนตอนใต้ เช่น สินค้าสุขภาพ สินค้าออร์แกนิก สินค้าเกษตรแปรรูป รวมไป
ถึงภาคบริการที่ไทยมีความช านาญอยู่แล้ว เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการ
บริหารจัดการโรงแรม เนื่องจากพ้ืนที่แขวงทางตอนเหนือของลาวที่ติดจีนมีศักยภาพ 
ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และมีเขตเศรษฐกิจพิเศษของลาวตั้งอยู่ ปัจจุบันจึงมีทั้งทุนจีน
และทุนไทยขนาดใหญ่เข้าไปลงทุนบ้างแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asean Power GRID 
องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ ( International Energy Agency :  IEA) 

คาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของอาเซียน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยจะขยายตัวราวร้อย
ละ 80 ในช่วงระหว่างปี 2556-2583 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันราว 1 ใน 5 ของ
ประชากรทั้งหมดในอาเซียนยังคงประสบปัญหาในการเข้าถึงไฟฟ้า โดยเฉพาะผู้ที่อาศัย
อยู่ในพ้ืนที่เขตชนบทของกัมพูชาและ  เมียนมา สะท้อนได้จากอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าใน
เขตชนบทของสองประเทศ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 18 ต่ ากว่าอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าในเขต
ชนบทเฉลี่ยของอาเซียนที่ร้อยละ 78 

ด้วยเหตุนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงร่วมกันจัดตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาแผน
แม่บทการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในอาเซียน (ASEAN Interconnection Master Plan 
Study : AIMS) ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าของแต่ละประเทศ มีหน้าที่
ศึกษาและวางแผนการเชื่อมโยงระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าในอาเซียน (ASEAN Power 
Grid) เพ่ือจัดสรรก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและรองรับความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ความคืบหน้าของโครงการ ASEAN Power Grid 
ปัจจุบันโครงการ ASEAN Power Grid เป็น 1 ใน 7 แผนปฏิบัติการอาเซียนว่า

ด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน ปี 2559-2568 (ASEAN Plan of Action on Energy 
Cooperation : APAEC 2016-2025) ซึ่งประกอบด้วยโครงการเชื่อมโยงระบบสาย
ส่งกระแสไฟฟ้าในอาเซียน โครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการเทคโนโลยี
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ถ่านหินและพลังงานสะอาด โครงการพลังงานหมุนเวียน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน โครงการนโยบายและแผนพลังงานของอาเซียน 
และโครงการพลั งงานนิว เคลียร์ เ พ่ือสันติ  โดยโครงการ ASEAN Power Grid                 
มีแนวคิดริเริ่มมาจากความต้องการจัดสรรแหล่งพลังงานที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย
ของอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งพลังงานจากถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และน้ าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาค โดยเฉพาะแหล่งพลังงานน้ าที่มีอยู่มากทางตอนเหนือของ 
สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ทั้งสามประเทศนี้จึงมีศักยภาพสูงในการผลิตไฟฟ้า
จากพลังน้ า ท้ังนี้ โครงการ ASEAN Power Grid จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน
ด้านพลังงานผ่านการซื้อขายไฟฟ้าภายในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ตาม
วิสัยทัศน์อาเซียนปี 2563 (ASEAN Vision 2020) ส าหรับความคืบหน้าของโครงการ
ดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้ 

ปัจจุบันอาเซียนมีโครงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ (Existing APG 
Projects) จ านวน 6 โครงการ มีก าลังการผลิตรวม 3,489 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ หาก
โครงการเชื่อมต่อโครงข่ายทั้งหมดด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด จะส่งผลให้อาเซียนมี
ก าลังการผลิตไฟฟ้าภายใต้โครงการ ASEAN Power Grid สูงถึงกว่า 30,000 เมกะวัตต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ของ ASEAN Power Grid ต่อภูมิภาคอาเซียน 
การพัฒนาความมั่นคงทางพลังงานถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการผลักดันให้

อาเซียนมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าของหลายประเทศในอาเซียนยังเผชิญกับความท้า
ทายในหลายด้าน อาทิ การก าหนดราคาไฟฟ้าให้เหมาะสม การจัดหาแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนใหม่เพ่ือลดการพ่ึงพาแหล่งพลังงานเดิมอย่างถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ 
รวมถึงการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะในอินโดนีเซียและไทย ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าสูง
เป็นอันดับต้นๆ ของอาเซียน ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยระบุว่า 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของไทยเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องจาก 23,900 เมกะวัตต์ในปี 2554 เป็น 
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27,346 เมกะวัตต์ในปี 2558 นอกจากนี้ ไทยยังมีความเสี่ยงในการจัดหาแหล่ง
เชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่ เนื่องจากปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่ าว
ไทยลดลงมาก 

โครงการ ASEAN Power Grid จึงมีส่วนส าคัญในการช่วยให้การบริหารจัดการ
การผลิตไฟฟ้าในอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้มีปริมาณไฟฟ้าเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ที่เพ่ิมข้ึนมาก ทั้งนี้ นอกจากวัตถุประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศแล้ว โครงการ ASEAN Power Grid ยังส่งผล
ดีต่อประเทศสมาชิกอาเซียนในหลายด้าน อาทิ การเพ่ิมความสามารถในการซื้อขาย
ไฟฟ้าระหว่างประเทศ การเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งผลิตไฟฟ้า รวมถึงการลดเงิน
ลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในภูมิภาค ซึ่งผลการศึกษา AIMS II ระบุว่าการใช้
พลังงานร่วมกันในระยะยาวตามโครงการ ASEAN Power Grid จะท าให้แต่ละประเทศ
สามารถลดก าลังการผลิตไฟฟ้ารวมกันได้ถึง 2,458 เมกะวัตต์ และสามารถลดต้นทุน
การผลิตไฟฟ้าเป็นมูลค่า 788 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออาเซียนในด้านการจัดสรรแหล่งพลังงานในระยะยาว เช่น 
โครงการ Laos-Thailand- Malaysi-Singapore Power Integration Project (LTMS-
PIP) ซึ่งเป็นโครงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ผ่านสายส่งกระแสไฟฟ้าของ
ไทยและมาเลเซียไปยังประเทศคู่ค้าปลายทางคือ สิงคโปร์ โดยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้น
จากข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง สปป.ลาว ซึ่งมีปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงกว่า
ปริมาณที่ใช้ในประเทศ ท าให้สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าไปยังประเทศใกล้เคียงและสิงคโปร์
ซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าในระดับสูง ในส่วนของประเทศไทยนอกจากได้ประโยชน์จาก
การได้รับจัดสรรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การเป็นประเทศทางผ่านของการ
เชื่อมโยงระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ายังช่วยให้ไทยมีรายได้จากค่าบริการส่งกระแสไฟฟ้า 
รวมถึงช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศด้วยการน าเข้ากระแสไฟฟ้าจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน อันจะส่งผลดีต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศให้มีไฟฟ้าใช้ในราคาที่เหมาะสม 
ซึ่งปัจจุบันไทยมีความได้เปรียบด้านราคาไฟฟ้าเหนือประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอยู่แล้ว จึง
เป็นการเพ่ิมแรงจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศมากข้ึน 

การเชื่อมโยงระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าในอาเซียนถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจอาเซียนจาก
การจัดสรรการใช้พลังงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อน
ส าคัญที่จะท าให้อาเซียนมีศักยภาพทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืนๆของโลก 

 
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

เป็นโครงการพัฒนาพ้ืนที่โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือต่อยอดการพัฒนาพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งเป็นที่รู้จักกว่า 30 ปี หรือท่ีเรียกว่า อีสเทิร์นซีบอร์ด โครงการ 
อีอีซี มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ 3 จังหวัด ในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และ
ฉะเชิงเทรา แผนการพัฒนาอีอีซี เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาพ้ืนที่ ทั้งทาง
กายภาพและทางสังคม เพ่ือเป็นการยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

 
 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
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เมืองการบินภาคตะวันออกและรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบิน  
• ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
• รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน  
• รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
รถไฟทางคู่เชื่อมสามท่าเรือ และขนส่งไร้รอยต่อ  
• ทางรถไฟสายตะวันออก 
• ท่าเรือแหลมฉบัง 
• ท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด 
• ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ 
 

แผนการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี 
แผนการพัฒนาพ้ืนที่อีอีซี ถูกบรรจุในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบไปด้วย 

• แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
• แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
• แผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางการเงิน 
• แผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
• แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
• แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลาการ การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (Lanchng – Mekong Cooperation: LMC) 

เมื่ อปี  2557 ความร่วมมือล้ านช้าง -แม่ โขง (LMC)  ถูก เสนอขึ้น โดย
นายกรัฐมนตรีของจีน หลี่เค่อเฉียง ในเวทีประชุมผู้น าจีน-อาเซียน ที่พม่า ก่อนหน้านี้เมื่อ
ปี 2555 รัฐบาลไทยได้สนับสนุนให้มีกลไกความร่วมมือที่ใกล้ชิดขึ้นระหว่างประเทศลุ่ม
น้ าโขง โดยมุ่งให้มีการ “สร้างชุมชนที่มีภาพอนาคตแห่งสันติภาพและความเจริญ
ร่วมกัน” กรอบความร่วมมือ LMC ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี 2559 ที่เมืองซานย่า 
มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน โดยมีนายกฯ ไทยและจีนเป็นประธานร่วม และประเทศลุ่ม
น้ าโขงอีก 4 ประเทศเป็นสมาชิก มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
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อย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ าด้านการพัฒนาระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
และระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงกับภูมิภาคอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับประชาคมอาเซียนในภาพรวม  

 ก่อนหน้าที่จะเกิดกรอบความร่วมมือ LMC ขึ้น ประเทศลุ่มน้ าโขงในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ก็มีข้อตกลงความร่วมมืออีกชุดหนึ่งที่ชื่อว่า คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง 
(Mekong River Commission -  MRC) ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย
รายงานว่า ความร่วมมือดังกล่าวจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2500 โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
ส าหรับเอเชียและตะวันออกไกล โดยมีเป้าหมายเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจจากผลกระทบ
ของสงครามโลกครั้งที่ 2 และปัญหาน้ าท่วมของประเทศลุ่มน้ าในภูมิภาค แต่ประเทศ
สมาชิกมีเพียง 4 ประเทศได้แก่ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม ส่วนจีนและพม่านั้นมีปัญหา
การเมืองภายในและไม่ได้เข้าร่วม 

แผนงานส าคัญของ MRC คือการศึกษาการบริหารจัดการและการพัฒนาที่
ยั่งยืนของแม่น้ าโขง รวมทั้งศึกษาผลกระทบของโครงการไฟฟ้าพลังน้ าบนแม่น้ าโขงสาย
ประธาน จากการประชุมคณะมนตรี MRC ครั้งที่ 18 ได้มีมติให้จัดท าบรรทัดฐานในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจจากโครงการพัฒนาทั้งเชิงบวกและ
ลบก่อนพัฒนาโครงการใดๆ โดยครอบคลุม 6 สาขาหลักที่มีนัยส าคัญต่อการพัฒนา
โครงการ ดังนี้ 

• การชลประทาน 
• การเกษตรและการใช้ที่ดิน 
• การใช้น้ าในครัวเรือนและอุตสาหกรรม 
• การป้องกันอุทกภัย 
• ไฟฟ้าพลังน้ า 
• การคมนาคม 
กรอบความร่วมมือ MRC ได้รับข้อครหาว่าไม่สามารถหยุดยั้งการสร้างเขื่อน

ไฟฟ้าในแม่น้ าโขงได้ รายงานของกลุ่มที่ปรึกษาด้านการวิจัยการเกษตรนานาชาติ 
(Consultative Group for International Agricultural Research) ระบุว่า จะมีเขื่อน
ไฟฟ้าพลังน้ าจ านวนมากถึง 31 แห่งถูกสร้างในแม่น้ าโขงภายในปี 2573  

อย่างไรเสีย ทางจีนระบุว่ากรอบความร่วมมือ LMC ก าลังเดินหน้าและมีความ
พัฒนาที่โดดเด่นนับตั้งแต่มันถูกก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีก่อน ทั้งยังสัญญาว่าจะด าเนิน
นโยบายการทูตแบบเพ่ือนบ้านบนฐานแห่งความเป็นมิตร จริงใจ ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน 
และครอบคลุมกับทุกฝ่าย โดยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา จีนได้พูดคุยกับกัมพูชาและลาว
เพ่ือจะบรรลุข้อตกลงเรื่องโครงการสนับสนุน นอกจากนั้น ประเทศสมาชิก LMC ทั้ง 6 
ชาติเองก็ได้จัดตั้งส านักงานเลขานุการของ LMC แล้วเมื่อสิ้นเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา 

องค์กรด้านการวิจัยหลายแห่งได้เข้าร่วมกับรัฐบาลชาติสมาชิกเพ่ือจัดตั้ง ‘ศูนย์
การศึกษาแม่น้ าโขงโลก - Global Center for Mekong Studies’ ขึ้นมาเมื่อปีที่แล้ว
เพ่ือให้ค าปรึกษาชาติสมาชิกในหลายประเด็นตั้งแต่ด้านการเมืองไปจนถึงด้านการธุรกิจ 

เมื่อ 9 ม.ค. 2561 หลี่เค่อเฉียง นายกฯ จีน เขียนบทความให้กับส านักข่าวข
แมร์ไทม์ของกัมพูชาว่า ความร่วมมือ LMC ก าลังกลายเป็นกรอบความร่วมมือในระดับ
อนุภูมิภาคที่มีศักยภาพและความส าคัญสูง “ภายใต้ปฏิกิริยาจากโลกาภิวัฒน์ การกีดกัน
และสภาวะขาดความร่วมมือในเอเชียตะวันออก ความร่วมมือ LMC ไม่ได้เป็นแค่
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องค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานของความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพ่ือลดช่องว่างด้านการพัฒนา
และหลอมรวมอาเซียน แต่ยังเป็นการเชิดชูความร่วมมือแบบใต้-ใต้เพ่ือสร้างเศรษฐกิจโล
ภาภิวัฒน์ที่เปิดกว้าง สมดุล ครอบคลุมและทุกคนได้ประโยชน์” 

โพ โสวินดา นักวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย
อีสต์ไชนานอร์มอล ในเมืองเซียงไฮ้ กล่าวว่าจีน ในฐานะที่เป็นรัฐต้นน้ าโขงจะใช้เวที 
LMC เป็นตัวอย่างของการสร้างสถาบันพหุภาคีท่ีน าโดยจีนด้วยพิสูจน์ว่าจีนไม่ได้แสวงหา
การมีอ านาจน า นอกจากนั้น เวทีนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับโครงการที่ ใหญ่กว่าก็คือ
โครงการแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative - BRI) 

แต่นักวิเคราะห์จากเซี่ยงไฮ้ระบุเพ่ิมเติมว่า จีนมีโอกาสที่จะพบเจอแรงต้านหาก
เลือกที่จะตัดสินใจจัดการแม่น้ าโขงด้วยตัวเองแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะพฤติกรรมดังกล่าว
สวนทางกับการพัฒนาอย่างสันติที่ถูกน ามาพูดบ่อยครั้ง 

ไบรอัน เอเลอร์ ผู้อ านวยการโปรแกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ศูนย์สติมสัน   
ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐฯ กล่าวว่า รัฐบาลจีนสามารถใช้เวที LMC เป็นเครื่องมือในการ
เติมเต็มภาวะการขาดเวทีพหุภาคี เบนความสนใจออกไปจากพ้ืนที่ทะเลจีนใต้ที่จีนมีข้อ
พิพาทกับประเทศในอาเซียนได้แก่ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน รวมถึงเวียดนามที่เป็น
สมาชิกของเวที LMC และเป็นหมุดหมายการขยายอิทธิพลเพ่ือสร้างความชอบธรรมกับ
โครงการแถบและเส้นทางผ่านมาตรการทางเศรษฐกิจ “LMC จะเป็นสปริงบอร์ดให้จีน
ขยายธุรกิจด้านพลังงานน้ า ถ่านหิน การสร้างถนน เส้นทางรถไฟและท่าเรือเพ่ือสร้าง
ความชอบธรรมให้กับโครงการแถบและเส้นทาง” เอเลอร์กล่าวเพ่ิมเติม 

ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        
ให้ความเห็นกับประชาไทต่อประเด็นการขยายอิทธิพลของจีนบนแม่น้ าโขงว่า เป็นความ
พยายามของจีนมาตลอดที่จะเพ่ิมเติมเส้นทางคมนาคมทางน้ า เพราะทางบกนั้นมีถนน
เชื่อมต่อกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงแล้ว แต่การพัฒนาเส้นทางคมนาคมด้วยการ
ปรับปรุงร่องน้ าให้เรือระวางขับน้ าขนาดใหญ่เข้าได้นั้นมีค าถามต่อในทางความมั่นคงว่า 
ถ้าในอนาคตเกิดปัญหาความมั่นคงขึ้นมาในลุ่มแม่น้ าโขง ประเทศลุ่มแม่น้ าโขงคงไม่มี
ก าลังรบทางเรือบนแม่น้ าได้เท่ากับจีน เพราะการปรับร่องน้ าให้รับเรือขนาดใหญ่นั้น    
ไม่เพียงแต่เรือขนสินค้าจะได้อานิสงค์ เรือรบเองก็สามารถใช้เส้นทางเดียวกันได้ 

อิทธิพลจีนในอาเซียนลุ่มน้ าโขงมีสูง ผู้ประสานงานแม่น้ านานาชาติวอนพัฒนา
การศึกษาแม่น้ าให้เห็นภาพรวม เน้นการมีส่วนร่วม การสร้างเขื่อนในประเทศต้นน้ า
อย่างจีนท าให้เกิดปรากฎการณ์ ‘การทูตว่าด้วยเรื่องน้ า (Water Diplomacy)’ ในปี 
2559 ประเทศปลายน้ าต้องเผชิญสภาวะแห้งแล้งที่หนักที่สุด นักสิ่งแวดล้อมระบุว่า
สาเหตุส่วนหนึ่งของภัยแล้งดังกล่าวมาจากการมีเขื่อน การทูตว่าด้วยเรื่องน้ ามีตัวอย่าง
รูปธรรมในครั้งที่จีนตกลงปล่อยน้ าตามค าขอของเวียดนามที่เป็นประเทศปลายน้ า จีนก็
ระบุว่าการปล่อยน้ านั้นเป็น ‘ท่าทีแห่งความมีน้ าใจไมตรี’ จีนเป็นประเทศที่มีบทบาท
มากกับชาติสมาชิก LMC เพราะเป็นทั้งผู้สนับสนุนด้านการเงินและการลงทุนที่ใหญ่ที่สุด
ในลาว ให้การสนับสนุนพม่าท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเลือกปฏิบัติต่อชาว
โรฮิงญา ให้การสนับสนุนทางการเงินและการทูตต่อกัมพูชา 

ในไทย ภายใต้ยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จีนเป็นผู้ลงทุนใน
ไทยจ านวนมหาศาล รายงานข่าวระบุว่า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผย
ว่าการลงทุนจากจีนในปี 2559 มีจ านวน 69 โครงการ เม็ดเงินลงทุนประมาณ 



37 
 

24,288 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 120% จากปี 2558 โดยจีนถือเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุน
โดยตรงในไทยสูงสุดเป็นอันดับสองรองจากประเทศญี่ปุ่น แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศของไทย ดอน  ปรมัตถ์วินัย ให้สัมภาษณ์ในรายงานข่าวว่า จีนยอมถอย
เรื่องการระเบิดแก่งแม่น้ าโขงแล้ว แต่ก็ยังมีโครงการก่อสร้างขนาดยักษ์อีกหลาย
โครงการที่จะเกิดขึ้นบนแม่น้ าโขงในหลายประเทศที่จะมีผลกระทบกับผู้ใช้แม่น้ าโขง 

ปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือบริหารแม่น้ าโขง เช่น คณะกรรมการแม่น้ า
โขงหรือ MRC และกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่น้ าโขง LMC จะต้องให้ความสนใจ 
และยกเป็นวาระของการพัฒนาลุ่มน้ าโขงร่วมกัน เพราะที่ผ่านมา เรื่องราวต่างๆ ความ
เดือดร้อนของประชาชนไม่ได้รับการพูดถึงหรือผลักดันแก้ไขปัญหาร่วมกัน หน่วยงานที่
รับผิดชอบควรท าหน้าที่ หยิบยกประเด็นนี้เป็นวาระ 

ในสมัยโอบามา เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา วิธีคิดเกี่ยวกับการร่วมมือใน
ลุ่มน้ าโขง คือต้องการสกัดวิธีคิดของจีน คือ จีนคิด อเมริกาค้าน เช่น จีนจะสร้างเขื่อน 
อเมริกาตั้งเขื่อน จีนจะเดินเรือ ระเบิดแก่งหิน อเมริกาจะให้ทุนเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
ระบบชีวนานาพันธ์ เรื่องประมง นี่คือกรอบความร่วมมือที่อเมริกาตั้ง แต่ด าเนินการไม่
ถึงเป้าหมาย เนื่องจากไม่มีงบประมาณ มีได้เพียงการประชุมเท่านั้น พอสมัยของโดนัลล์ 
ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดี ไม่ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องดั งกล่าว เมื่อถึงยุคที่ โจ      
ไบเดน เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จะมาสานต่อนโยบายของโอบามาอีกครั้ง จึงท า
ให้ความร่วมมือในลุ่มน้ าโขงมีสหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทและเป็นที่น่าจับตามอง 
เนื่องจากจีนจะทุ่มเทในด้านนี้ แต่สหรัฐอเมริกาจะต่อต้าน ดังนั้น ประเทศไทยจะต้อง
ศึกษาให้ดี ซึ่งเป็นเรื่องแปลกที่ 5 ประเทศในกลุ่มความร่วมมือลุ่มน้ าโขงที่ไม่รวมจีน      
มีความเป็นพันธมิตรทั้งจีนและอเมริกา 

    
   Lower Mekong Initiative 

ข้อริเริ่มลุ่มน้ าโขงตอนล่าง (LMI) เป็นความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและการ
สร้างศักยภาพที่มุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนแบบพหุภาคีในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยมี
สหรัฐฯ ให้การสนับสนุนประเทศหุ้นส่วน อันได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และ
เวียดนาม 
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เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 (One Belt One Road ) 
มียุทธศาสตร์ 2 ประการที่มีศักยภาพในการเร่งการเติบโตและยกระดับ 

“คุณภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจ” ที่เกิดขึ้นจากระบบเศรษฐกิจเครือข่าย ประการ
ที่หนึ่ง คือ ยุทธศาสตร์ “One Belt, One Road” (OBOR) หรือยุทธศาสตร์เส้นทางสาย
ไหมใหม่ที่น าโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคม
และโลจิสติกส์ระหว่าง 60 ประเทศ ซึ่งมีรายได้ประชาชาติรวมกันคิดเป็นสัดส่วนราว
ร้อยละ 50 ของรายได้ประชาชาติของโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เส้นทางสายไหมของศตวรรษที่  21 หรือ One Belt One Road 

(OBOR) ที่ถูกเสนอโดย นาย สี จิ้น ผิง ประธานาธิบดีจีนได้กล่าวไว้ครั้งแรกระหว่างการ
เยือนอินโดนีเซียในช่วงการทัวร์กลุ่มอาเซียนปลายปี 2013 ที่จีนต้องการให้เห็น Soft 
Power เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านให้เห็นถึงการไม่เป็นภัยคุกคามต่อ
ประเทศใดๆ พร้อมไปกับการสร้างความมั่นคงและมั่นใจว่าเส้นทางการค้าทั้งทางบกและ
ทางทะเลของจีนกับประเทศต่างๆจะน าพาความรุ่งโรจน์กลับมาใหม่ให้กับจีนเหมือนดัง
ในอดีต 

เส้นทาง One Belt One Road นี้ เมื่อกางแผนที่ออกเราจะเห็นแขนของ
เส้นทางแผ่ออกไปทั้งทางบกและทางทะเล โดยจุดหมายปลายทางของทางบกนั้นสิ้นสุด
ที่ยุโรป เช่นเดียวกับทางทะเลปลายทางคือยุโรปเช่นเดียวกัน เส้นทางของ One Belt 
One Road ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ 

1. Silk Road Economic Belt คือเส้นทางขนส่งทางบกที่จะเชื่อมจีนและ
ยุโรปเข้าด้วยกันดังเส้นทางสายไหมในยุคโบราณ เส้นทางนี้เป็นการเชื่อมโดยโครงข่าย
รถไฟความเร็วสูงของจีนเข้าไปยังส่วนลึกของเอเชียกลาง เข้าไปยังตะวันออกกลาง ผ่าน
ประเทศตลาดส าคัญอย่าง คาซัคสถาน อิหร่าน ข้ามไปยังตุรกีเข้าสู่ยุโรปผ่านเมืองส าคัญ
ในยุโรปดังเช่น แฟรงเฟิร์ต เวนิซ อัมสเตอร์ดัม ล้วนเป็นเมืองการค้า เมืองอุตสาหกรรม
และเมืองท่าท่ีส าคัญของโลกท้ังสิ้น 

2. Maritime Silk Road คือเส้นทางขนส่งทางทะเล ที่เริ่มรู้จักกันมากขึ้นว่า
เป็นเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 หรือ 21st Century Maritime Silk 
Route Economic Belt ซึ่งจะเริ่มจากเมืองท่าส าคัญของจีนอย่างเซี่ยงไ ฮ้ เทียนจิน 
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ฟุโจวลงมาทะเลจีนใต้ มากลุ่มประเทศอาเซียน ข้ามช่องแคบมะละกาเข้าสู่มหาสมุทร
อินเดีย เข้าสู่ตะวันออกกลางบางส่วนของเส้นทางจะเข้ายังแอฟริกาตะวันตก ผ่านอ่าว
เปอร์เซียเข้าสู่คลองสุเอซเพ่ือเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมุ่งหน้ายังยุโรป เป็นการร้อย
เส้นทางการค้ายุคโบราณของจีนให้มีความส าคัญมากข้ึน 

การเกิดขึ้นของยุทธศาสตร์นี้มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการด าเนินนโยบาย
การต่างประเทศ เศรษฐกิจ ความมั่นคงตลอดจนการวางภูมิรัฐศาสตร์ของจีนในศตวรรษ
ที่ 21 ที่จะสามารถก้าวขึ้นเป็นมหาอ านาจในระดับโลกได้อย่างแท้จริง โดยความท้าทาย
แรกที่รัฐบาลจีนต้องประสบคือการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจแบบเดิมที่รับจ้างการผลิต
เน้นการส่งออก เน้นการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในจีนด้วยแรงงาน
ราคาถูกได้หมดไปแล้ว ขณะนี้จีนได้เข้าสู่เศรษฐกิจแบบที่เรียกกันว่า New Normal      
ที่เศรษฐกิจจะมีอัตราการเติบโตที่ต่ าลงมากและเป็นไปอย่างช้า การจะรักษาอัตราการ
เติบโตของจีนในระยะยาวเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองจึงเป็น      
เรื่องส าคัญ จึงท าให้การเกิดขึ้นของยุทธศาสตร์ OBOR นี้มีความส าคัญต่อรัฐบาลจีน  
เป็นอย่างยิ่ง 

OBOR อาจเรียกได้ว่าเป็นแผนมาร์แชล (Marshall Plan) แห่งศตวรรษที่ 21 
ของจีนก็ว่าได้ ด้วยเป็นแผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนานใหญ่ในเอเชีย โดยจีนเป็น
แหล่งเงินทุนสนับสนุนด้วยประเทศพันธมิตรของจีน ซึ่งแผนดังกล่าวคล้ายคลึงกับแผน
มาร์แชลของสหรัฐอเมริกาในการฟ้ืนฟูยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีเครื่องมือ
ส าคัญมากในครั้งนี้คือ การตั้งธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งอาเซียน หรือ 
Asian Infrastructure Investment Bank หรือ AIIB เพ่ือใช้เป็นแหล่งเงินทุนให้กับ
ประเทศในเอเชียเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเข้ามารองรับ OBOR นี้ และ New Silk 
Road Fund (NSRF) ทีเ่ป็นเครื่องมือทางการเงินในการด าเนินยุทธศาสตร์นี้ของจีน 

การมุ่งตะวันตกผ่าน OBOR ของจีนในครั้งนี้หลายประเทศยังสงสัยถึงความ
เป็นไปได้ของการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากรัฐบาลจีนทั้งในการเชื่อมต่อโครงข่าย
คมนาคม ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในทะเลจีนใต้ของจีนกับประเทศใน
อาเซียน และความคุ้มค่าของโครงการผ่านเงินลงทุนมหาศาล ซึ่งมีท้ังเสียงสนับสนุนและ
คัดค้านอยู่ และด้วยยุทธศาสตร์ OBOR นี้มีคู่แข่งท่ีส าคัญคือข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
เอเชีย-แปซิฟิก ที่น าโดยสหรัฐอเมริกาซึ่งเวลานี้มีชาติในอาเซียนได้ร่วมในข้อตกลงนี้แล้ว
คือ เวียดนาม สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย ด้วยเป็นข้อตกลงพ้ืนที่การค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก   ที่ประเทศชั้นน าของโลกในเอเชียได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ตลอดจนออสเตรเลีย ได้
เข้าร่วมในข้อตกลงดังกล่าว 

ส าหรับจีนแล้วการมุ่งตะวันตกและการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองภายใน จ าเป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์ One Belt One 
Road เป็นเครื่องมือส าคัญทางยุทธศาสตร์ของประเทศ ถ้าประสบความส าเร็จจะ
กลายเป็นเครื่องจักรส าคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานใหม่ของเอเชีย แต่อาจถูกเลื่อนออกไปด้วยภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของจีน คง
ต้องจับตาดูความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมจีนในครั้งนี้ว่าจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ 
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คอคอดกระ หรือ กิ่วกระ เป็นส่วนที่แคบที่สุดของคาบสมุทรมลายูอยู่ใน

เขตบ้านทับหลี ต าบลมะมุ อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง กับ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
ประมาณกิโลเมตรที่ 545 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ห่างจากเขตเทศบาลเมือง 
66 กิโลเมตร ในบริเวณนี้มีแผ่นป้ายคอนกรีตขนาดใหญ่จ าลอง 

คอคอดกระ มีระยะทางจากฝั่งทะเลตะวันตกจรดฝั่งตะวันออกกว้างเพียง 50 
กิโลเมตร พื้นที่ส่วนนี้นับเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ ที่ได้รับความสนใจตั้งแต่ในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ในการที่จะขุดคลองตัดผ่านจนกระทั่งถึงรัชกาลที่ 4 ฝรั่งเศสคิด
จะขุดคอคอดกระเพ่ือร่นระยะทางในการเดินเรือจากฝั่งทะเลอันดามันข้ามมายังฝั่งอ่าว
ไทย โดยไม่ต้องอ้อมไปทางแหลมมลายู แต่เนื่องด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
อังกฤษที่เป็นเจ้าของกิจการท่าเรือในปีนังและสิงคโปร์โครงการนี้จึงต้องระงับไป 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองในสนธิสัญญาสมบูรณ์แบบไทยยินยอมที่จะไม่
ขุดคลองคอคอดกระหากไม่ได้รับความยินยอมจากอังกฤษก่อน 

ปรีดี พนมยงค์ได้เสนอให้ขุดคลอง เมื่อ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 แต่ยังคงไม่มี
การขุดคลองแต่อย่างใดจวบจนปัจจุบัน ซึ่งมีหลายเหตุผลคัดค้านรวมถึงไม่ต้องการให้
ประเทศไทยแยกออกเป็นสองส่วน ผนวกกับประเทศสิงคโปร์กลัวจะเสียผลประโยชน์
ด้วย 

ใน พ.ศ. 2544 วุฒิสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการขุดคอคอดกระ ผลการศึกษาที่รายงานต่อที่ประชุมมีสาระส าคัญให้
เรียกชื่อคลองว่า "คลองไทย" และบริเวณที่ขุดมิใช่คอคอดกระ เนื่องด้วยเหตุผลทาง
วิศวกรรมศาสตร์ อันได้แก่สภาพพ้ืนที่ที่ต้องขุดที่คอคอดกระนั้นเป็นหินและภูเขา และ
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ความมั่นคงเนื่องจากบริเวณคอคอดกระอยู่ที่ชายแดนพม่าปากแม่น้ ากระบุรีบริเวณที่
วุฒิสภาเห็นว่ามีความเป็นไปได้และเกิดประโยชน์สูงสุดในการขุดคลองไทย คือ เส้นทาง 
9A ผ่านจังหวัดกระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา ระยะทาง 120 
กิโลเมตร 

 
รู้จักการทูตของจีน 

การทูตของจีนไม่ธรรมดา โดยสี จิ้นผิง ผู้น าของประเทศจีน สามารถเข้าไปเป็น
พันธมิตรประเทศอาเซียนได้อย่างมากมาย เช่น เหวียน ฟู้ จ่อง ผู้น าสูงสุดของเวียดนาม 
(เลขาธิการพรรค) ตกลงกับทาง สี จิ้นผิง ผู้น าของประเทศจีนว่า จะไม่มีข้อพิพาททะเล
จีนใต้อีก นายฮุนเซน ผู้น าประเทศกัมพูชาเป็นพันธมิตรกับจีนอย่างเต็มร้อย ถึงแม้ว่าทาง
ยุโรปจะตัดสิทธิ์ทางการค้า แต่ได้จีนจีนมาเป็นผู้ลงทุนแทน และเป็นผู้ลงทุนอันดับ 1 
ทางนางอองซาน ซูจี แม้ว่าจะฝักใฝ่ทางตะวันตก แต่เมื่อ ถูกชาติตะวันตกบีบเรื่องโร
ฮินญา และต้องขึ้นศาลโลก เพ่ือยืนยันว่า ไม่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรัฐยะไข่ จึงท าให้ทาง
นางอองซาน ซูจี มาร่วมมือกับทาง สี จิ้นผิง ส าหรับ สปป.ลาว แน่นอนว่าจีนเป็นผู้ร่วม
ลงทุน เห็นได้ชัดเจนในหลายโครงการ ประเทศ  มาเลเซียมีช่วงที่เปลี่ยนแปลงผู้น า จาก
โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ที่เชื่อมโยงกับ One Belt One Road และจะมีการยกเลิก
โครงการ จีนจึงมีการปรับงบประมาณท่ีจะใช้ก่อสร้างให้น้อยลง เพ่ือไม่ให้มีการยกเลิกไป 
ท าให้โครงการได้ท าสัญญาร่วมลงทุนกันและเดินหน้าต่อไป สิงคโปร์มีความยินดีที่จีนจะ
เข้ามาร่วมทุน อินโดนีเชียมีความต้องการจะสร้างเมืองหลวงใหม่ ปี 2024 จะมีการย้าย
เมืองหลวง ซึ่งจีนได้เข้ามาสัมปะทานแล้ว ประเทศบรูไน ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ประชากรอยู่ในรัฐสวัสดิการ รายได้ของประเทศร้อยละ 94 ได้จากน้ ามันและ
แก๊ส ปัจจุบันราคาน้ ามันและแก๊สลดลง และส่วนใหญ่ประชากรเริ่มหันไปใช้พลังงาน
ทางเลือกมากขึ้น เช่น ทวีปยุโรปจะไม่ใช้น้ ามันแต่จะใช้ไฟฟ้าแทน ฉะนั้นประมุขของ
บรูไนจึงได้มีข้อตกลงกับประเทศจีน โดยจีนที่ผลิตสินค้า ทางบรูไนจะให้เครื่องหมาย
รับรองฮาลาล และในโลกอิสลามประชากรรวมกว่า 3 พันล้านคน ส่วนประเทศ
ฟิลิปปินส์ เมืองดาเวาเคยเป็นเมืองอันตรายอันดับ 4 ของโลก แต่หลังจากนั้นกลายมา
เป็น เมืองที่ ปลอดภัย อันดับ  4 ของโลกภายหลั งที่  Rodrigo R.  Duterte เป็น
นายกเทศมนตรีดูแลเมืองดาเวาถึง 22 ปี และจากการเป็นนายกเทศมนตรีได้ขึ้นมาด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานาธิบดี สังคมฟิลิปปินส์อาชญากรรมค่อนข้างสูง และเหตุนี้ท าให้
สถานการณ์โควิด – 19 เพ่ิมขึ้น แต่ประธานาธิบดีไม่ฝักใฝ่อเมริกาและเป็นพันธมิตรกับ
จีน และตอนนี้ประธานาธิบดี Duterte ก าลังจะครบวาระในอีกไม่ช้า (2022) แต่ขณะนี้
ก าลังจะแก้รัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ด ารงต าแหน่งได้ต่อ ซึงประธานาธิบดีทั้งสองชาติได้มีกา
ลงนามร่วมกัน ในการส ารวจแก๊สธรรมชาติ หากผู้น าอเมริกาใหม่ โจ ไบเดน จะเข้ามามี
บทบาทในอาเซียน จะส่งผลกระทบต่อทั้งอาเซียน จะมี 4 ประเทศที่นยังขัดแย้งกับจีน
เรื่องทะเลจีนใต้ ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเชีย และบรูไน แต่ทางบรูไนไม่มีความ
ขัดแย้งมากนัก แต่ที่เผชิญหน้าบ่อยคือเวียดนามและฟิลิปปินส์ แต่การทูตของจีนก็ท าให้
ไม่เกิดการเผชิญหน้า เมื่อโจ ไบเดนเข้ามา ประเทศที่ยังมีความขัดแย้ งอยู่ ต้องการ
ผลักดันให้เรื่องทะเลจีนใต้เป็นวาระร่วมในอาเซียน ซึ่งหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนจะมี
น้ าหนักและพลังในการเจรจากับจีนมากกว่าจะเผชิญหน้าตัวต่อตัว แต่ส าหรับฮุนเซน 
กัมพูชา จะไม่ขอขัดแย้งด้วย และวิธีการโหวตของอาเซียนจะต้องเป็นเอกฉันท์           
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(ลงช่ือ)                                         ผู้จดบันทึก 
 
             (นางสาวณัฐวรรณ  ดีเจริญ) 
       เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้ตรวจรายงาน ฯ 
 
             (นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรตัน์) 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ห้ามมีการค้าน และนี่เป็นเหตุผลที่จีนทุ่มเทให้ลาวและกัมพูชา เพ่ือผลทางการประชุม        
ในอาเซียน ส าหรับการท าสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ไทยมีการตกลง
ร่วมกับประเทศจีนหลายครั้ง จนสมัยของพลเอกประยุทธ์ จันโอชา ได้ข้อสรุปเป็นการ
สร้างรถไฟความเร็วสูง และบริษัทจีนเป็นเพียงที่ปรึกษา โดยเป็นเส้นทางกรุงเทพ – 
โคราช เพราะจีนมีการลงทุนโครงการรถไฟร่วมกับลาว (คุนหมิง – เวียงจันทน์) ถึง
เส้นทางยังขาดเส้นจากโคราช – หนองคาย ซึ่งถ้าหากรถไฟของจีนสามารถเชื่อมโยงไป
ยังกรุงเทพได้ จีนจะสามารถคืนทุนได้เร็วขึ้น และจีนมีความต้องการให้มีเส้นทางรถไฟ
ผ่านไปยังประเทศไทยซึ่งมีความเหมาะสมที่สุด ดังนั้น จีนจะต้องท าข้อตกลงที่ทางไทย
ยอมรับได้เพ่ือที่จะเชื่อมเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากโคราชมาสู่หนองคาย   

 

สามารถรับฟังการบรรยายย้อนหลัง ได้ที่ QR Code ด้านล่าง นี้ หรือ 
   ดาวนโ์หลดได้ที่ลิงค์ https://www.facebook.com/147004975473665/videos/ 

648374412519220  
 

 
 
 

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ QR Code ด้านล่าง นี้. หรือ  
ดาวนโ์หลดได้ที่ลิงค์ http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/report_meeting1.php 
 
 
 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุม   16.00 น. 
 
 

   
 
 
 



แบบ กรอ. 1 
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แบบรายงานสรุปสาระส าคัญการประชุม กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 

ที ่ เรื่องท่ีประชุม สรุปสาระส าคัญ (โดยย่อ) มติที่ประชุม 

 
1 
 
 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่
แล้ว (ครั้งที่ 2/2563  23 กรกฎาคม 
2563 รวม 54 หน้า  ณ ห้องประชุม
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา)   

     ตรงสรุปสาระส าคัญ ตรวจสอบรายงานการประชุม
เมื่อคราวก่อนและรับรองรายงานการประชุม 
 

รับรองรายงานการประชุม 
กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ ครั้งที่ 
2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 17 
พฤศจิกายน 2563 

 
2 
 
 

เรื่องเพ่ือทราบ  
     เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก   
เฉียงเหนือแต่งตั้งประธานสภา
อุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
 

      แต่งตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่งตั้งประธานสภา
อุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)  
จาก นายรัชวุฒิ กฤตสิน  
เป็น นายหัสดิน  สุวัฒนะพงศ์เชฎ 

ทราบ 
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เรื่องเพ่ือทราบ  
     เรื่อง ร่างปฏิทินการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 
 
 

      ร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)   
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564 
 

 

 

ทราบ 

4 เรื่องเพ่ือทราบ  
     เรื่อง มาตรการให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (โควิด -19) 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0230/ว5581 ลงวันที่ 21 กันยายน 
2563) 
 
 

     ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งขอให้กระทรวง     
การคลัง ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการด้าน
มาตรการให้ ความช่ วย เหลื อ เยี ย วยาพิ จารณ า
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีจังหวัดสงขลาและ
จังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรน่า 2019 (โควิด -19)     
ด้ าน ก าร เงิ น แ ล ะภ าษี  ซึ่ ง ก ระท รว งก ารค ลั ง           
โดยส านั กงานเศรษฐกิจการคลั ง ได้แจ้ งผลการ
พิจารณาด าเนินการแล้ว ซึ่ งกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ

 
ทราบ 



แบบ กรอ. 1 
 

2 
 

ที ่ เรื่องท่ีประชุม สรุปสาระส าคัญ (โดยย่อ) มติที่ประชุม 

การบริหารงานกลุ่มจังหวัดที่ได้รับผลกระทบการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 
จึงขอส่งข้อมูลให้กลุ่มจังหวัดน าไปใช้ประโยชน์และ
แจ้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) 
ทราบด้วย 
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เรื่องเพ่ือทราบ  
     เรื่อง ความคืบหน้าของการเสนอ
ขอรับสนับสนุนของคณะกรรมการ 
กรอ. กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

     กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณา เรื่องการขอ
อนุญาตใช้พ้ืนที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน – 
ห้วยส าราญ เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างด่านศุลกากร
ช่องจอมใหม่ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0909.203/17736 
ลงวันที่  25 สิ งหาคม 2563 ว่ าคณ ะกรรมการ
พิจารณาจุดที่เหมาะสมที่จะด าเนินโครงการก่อสร้าง 
ด่านศุลกากรช่องจอมแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช เห็นว่า เป็น
พ้ื น ที่  ค น ล ะแ ห่ ง  ต่ า ง ไป จ าก ค ว าม เห็ น ข อ ง
คณะกรรมการพิจารณาจุดที่เหมาะสมที่จะด าเนิน
โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอมแห่งใหม่ของ
จังหวัดสุรินทร์ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของพ้ืนที่บริเวณที่ดินสงวนของกรม
ทางหลวง ที่กรม ศุลกากรยืนยันขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอมแห่งใหม่ อีกครั้ง ต่อไป 
 

ทราบ 

6 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
     โครงการเซลล์แมนกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์ 

     เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ และกลุ่ม
เกษตรกรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ได้ เข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาด เช่น 
กิจกรรม Business Matching off line และ on line 
ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น รวมทั้งงานแสดง
สินค้าเทศกาลไทย (Thai Festival) ที่สถานทูตไทยจัด
ขึ้นเป็นประจ าทุกปี ในประเทศจีน เช่น มณฑลกวางสี 
ยูนนาน เฉิงตู เสฉวน เป็นต้น โดยให้กระทรวงการ
ต่างประเทศเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน รวมทั้ง
สนับสนุนพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการด้วย 
นอกจากนี้ยังให้ผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรได้ มี
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

     เห็นชอบ โครงการเซลล์
แมนกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ 
 



แบบ กรอ. 1 
 

3 
 

ที ่ เรื่องท่ีประชุม สรุปสาระส าคัญ (โดยย่อ) มติที่ประชุม 
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เรื่องอ่ืนๆ 
     เรื่อง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง จัดตั้ง
กองทุนเพ่ือชดเชยความเสียหายจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง จัดตั้งกองทุนเพ่ือชดเชย
ความเสียหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จังหวัด
บุรีรัมย์ 
 

 
ทราบ 

 
8 

เรื่องอ่ืนๆ 
     เรื่อง รับฟังการบรรยาย หัวข้อ 
“อีสานกับรถไฟความเร็วสูงและการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียน” โดย
อาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน 
 

 
     สามารถรับฟังการบรรยายย้อนหลัง ได้ท่ี QR 
Code ด้านล่าง นี้ หรือดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ 
https://www.facebook.com/147004975473
665/videos/648374412519220  
 
 
 
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ QR 
Code ด้านล่าง นี้. หรือดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ 
http://www.osmnortheast-
s1.moi.go.th/report_meeting1.php 
 
 
 
 
 

 
ทราบ 

 

หมายเหตุ : 1. ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด รายงานตามแบบ กรอ. 1 ภายหลังการประชุม กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ทุกเดือน  

  2. ให้จัดท าแบบรายงานสรุปสาระส าคัญการประชุมฯ ส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย ทาง E-mail : jpp_9999@yahoo.co.th 
      อีกทางหนึ่งด้วย โดยจัดท าใน Microsoft Word ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (Th sarabun PSK) ขนาด 16 พอยท ์ 
 

 
 



แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมเฉพาะเรื่องท่ีน าเข้าเพื่อพิจารณาในวาระการประชุม กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ครั้งที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สรุปสาระส าคัญของโครงการ/เรื่อง (โดยย่อ) 
สามารถยุติเรื่องได้ที่
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

เสนอหน่วยงานที่ขอรับ 
การสนับสนุน  

(ให้ระบุชื่อหน่วยงาน) 
1 เซลล์แมนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกร

ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาด เช่น กิจกรรม Business 
Matching off line และ on line ที่หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนจัดขึ้น รวมทั้งงานแสดงสินค้าเทศกาลไทย 
(Thai Festival) ที่สถานทูตไทยจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ใน
ประเทศจีน เช่น มณฑลกวางสี ยูนนาน เฉิงตู เสฉวน เป็น
ต้น โดยให้กระทรวงการต่างประเทศเชิญผู้ประกอบการ
เข้าร่วมงาน รวมทั้งสนับสนุนพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าให้กับ
ผู้ประกอบการด้วย นอกจากนี้ยังให้ผู้ประกอบการและ
กลุ่มเกษตรกรได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน  

- - กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย/สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 
หอการค้าไทย/สภา
หอการค้า 

หมายเหตุ : 1. ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดส่งรายงานตามแบบ กรอ. 2 ภายหลังการประชุม กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ทุกครั้ง ในกรณีที่สามารถยุติเรื่องได้ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

  2. ในกรณีที่มีโครงการ/กิจกรรม ขอรับการสนับสนุนจาก กรอ. ส่วนกลาง ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดส่งรายงานตามแบบ กรอ. 2 พร้อมทั้ง กรอ. 3 ภายหลังการประชุม กรอ. 

  จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ทุกครั้ง 

  3. ให้จัดท าแบบรายงานโครงการ/กิจกรรม และแบบขอรับการสนับสนุนงาน/โครงการฯ ส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย ทาง E-mail : jpp_9999@yahoo.co.th อีกทางหนึ่งด้วย  
      โดยจัดท าใน Microsoft Word ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (Th sarabun PSK) ขนาด 16 พอยท์  
 

 

 

แบบ กรอ. 2 



แบบขอรับการสนับสนุนงาน/โครงการ และงบประมาณ 
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

------------------ 
ชื่อเรื่อง/ชื่องาน/โครงการ  เซลล์แมนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

๑. ต้นเรื่อง/ความเป็นมาของเรื่อง 
    กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) เนื่องจากเป็นกลไก
ที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจของประเทศ มีเป้าหมายในการให้ภาครัฐและเอกชนมี
บทบาทเป็นทีมการตลาดของจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) เป็นศูนย์กลางพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา 
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภูมิภาคให้เข้มแข็งทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดการยกระดับการค้าและการตลาดให้
กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SMEs) ทั่วประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน 

๒. ข้อเท็จจริง/ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น (หลักการและเหตุผลของโครงการ) 
    กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  มันส าปะหลัง และข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์  โดยสินค้าข้าวมีพ้ืนที่เพาะปลูกรวม  10.826 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 3.723 ล้านตัน  สินค้ามันส าปะหลัง 
พ้ืนที่เพาะปลูกรวม 2.969  ล้านไร่ ผลผลิตรวม 11.700 ล้านตัน และสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่เพาะปลูก 
815,929 ไร่ ผลผลิตรวม 674,821 ตัน รวมทั้งสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ เช่น ข้าว ผักอินทรีย์ สินค้าสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตลอดจนผลิตภัณฑ์เกษตร/เกษตรแปรรูปต่างๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ในแต่ละปี
ผลผลิตสินค้าเกษตรบางสินค้าอาจได้รับผลกระทบด้านราคาตกต่ า อาทิเช่น ข้าว มันส าปะหลัง เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือให้
การบริหารจัดการสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 มีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนมีการเชื่อมโยงขยายช่องทางการตลาดสินค้า
อย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการ จึงควรได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนโอกาสในการเชื่อมโยงขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๓. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
    ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน 

๔. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
     -  
๕. เป้าหมาย 
    การเชื่อมโยงส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าที่มีศักยภาพของกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ทั้ง off line และ on line 

๖. สถานที่ด าเนินการ 
    ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์/ประเทศจีน เช่น มณฑลกวางสี ยูนนาน เฉิงตู เสฉวน เป็นต้น 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด) 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๘. ข้อเสนอ/แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค/วิธีด าเนินการ 
 1. ส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการในกลุ่มนครชัยบุรินทร์เข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาด เช่น กิจกรรม 
Business Matching off line และ on line ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น 
 2. ส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
เทศกาลไทย (Thai Festiva) ที่สถานทูตไทยจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ในประเทศจีน เช่น มณฑลกวางสี ยูนนาน เฉิงตู 
เสฉวน เป็นต้น  

แบบ กรอ. 3 



 
๙. ประเด็นขอรับการสนับสนุน (หากมีงบประมาณให้ระบุงบประมาณ) 
 1. สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มนครชัยบุรินทร์เข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาด 
         1.1 การพัฒนาศักยภาพ โดยสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มนครชัยบุรินทร์เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การอบรม 
สัมมนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด การจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง On line การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ 
OTOP/SMEs ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ผู้ประกอบการ Biz club ทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นในส่วนกลาง และต่างจังหวัด               
โดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม หรือภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หอการค้าไทย เป็นต้น 
  1.2 การเชื่อมโยงและขยายช่องทางการตลาดแบบ on line และ off line โดยสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม
นครชัยบุรินทร์ เช่น กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ผู้ประกอบการ Biz 
club เป็นต้น เข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า กิจกรรม Business Matching ทั้งที่จัดขึ้นในส่วนกลาง และ
ต่างจังหวัด โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้จัด เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานภาคเอกชน
เป็นผู้จัด เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย เป็นต้น  
 2. สนับสนุนสถานที่จ าหน่ายสินค้าในต่างประเทศ โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มนครชัยบุรินทร์ที่มี
ศักยภาพและมีความพร้อมส าหรับตลาดในต่างประเทศเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเทศกาลไทย (Thai Festival)                      
ที่สถานทูตไทยจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ในประเทศจีน เช่น มณฑลกวางสี ยูนนาน เฉิงตู เสฉวน เป็นต้น โ ดยให้
กระทรวงการต่างประเทศเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน รวมทั้งสนับสนุนพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ
ด้วย 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการแก้ไขปัญหาตามแนวทางข้างต้น 
 1. สร้างรายได้เกษตรกร  
 2. เกษตรกรและผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดต่างๆ มากขึ้น ในการกระจายสินค้า 
 3. เกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานและตรงตามตลาดต้องการ สามารถด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจได้เอง 
 4. เพิ่มโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 

๑๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ 
 1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 
 2. กระทรวงการต่างประเทศ 
 3. กระทรวงอุตสาหกรรม 
 4. ภาคเอกชน ได้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าไทย/สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย/หอการค้าจังหวัด 

๑๒. มติที่ประชุม กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
      - สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยเพ่ือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน 
      - การประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  
 
 

-------------------- 
 


